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6Concerts:  8 July 2016 / 7.00 p.m. / PMH
   (Pre-Concert Talk 6.15 p.m.)
   9 July 2016 / 4.00 p.m. / PMH
   (Pre-Concert Talk 3.15 p.m.)
 
Conductor: Jamie Phillips
Soloist:  Peter Moore, Trombone

Meyer Conducts 
Bartok
Concerts:  15 July 2016 / 7.00 p.m. / PMH
   (Pre-Concert Talk 6.15 p.m.)
   16 July 2016 / 4.00 p.m. / PMH
   (Pre-Concert Talk 3.15 p.m.)
 
Conductor: Jeffery Meyer
Soloist:  Suparchai Sorathorn, French Horn

Thailand International 
Composition Festival 
2016
Concert:  23 July 2016 / 4.00 p.m. / PMH
   (Pre-Concert Talk 3.15 p.m.)
 
Conductor: Zhang Guoyong
Soloist:  To Be Announced
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กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือก
บทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ส�าหรับข้อเขียนที่ได้รับการพิจารณา กองบรรณาธิการ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม โดย
รักษาหลักการและแนวคิดของผู้เขียนแต่ละท่านไว้  
ข้อเขียนและบทความที่ตีพิมพ์ ถือเป็นทัศนะส่วนตัว
ของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย 
และไม่ขอรับผิดชอบบทความนั้น

ขอต้อนรับผู้อ่านทุกท่านสู่เพลงดนตรีฉบับเดือนกรกฎาคม ที่มาพร้อมกับสายฝน
อันชุ่มฉ�่า

ในฉบับนี้ เพลงดนตรีมีโอกาสได้ต้อนรับนักดนตรีชาวไทยมากฝีมือ ๓ ท่าน  
(สุวิดา ญาดา ตปาลิน) ที่แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก แต่สามารถมารวมตัวกันเพื่อสร้าง
เสียงเพลงอันไพเราะได้ เบ้ืองหลังการรวมตัวและฝึกซ้อมเป็นอย่างไร พลิกไปติดตาม
ได้ใน เรื่องจากปก

คอลมัน์ Alumni News and Notes เดอืนนี ้ได้พดูคยุกบัวงดนตรีทีม่ชีือ่เสยีงโด่งดงั  
อย่างวง 25 Hours ซ่ึงสมาชกิในวงเป็นศษิย์เก่าของวทิยาลัยดุรยิางคศลิป์ เหล่าสมาชิก
จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์อันน่าประทับใจในรั้ววิทยาลัยและเบื้องหลังการท�างาน
ในวงการดนตรี

ส�าหรับนักเปียโน Assistant Prof. Dr. Eri Nakagawa น�าเสนอบทความ A 
Listening Guide to Debussy’s 12 Études เป็นการวิเคราะห์บทเพลง พร้อมทั้ง
อธิบายถึงองค์ประกอบของบทเพลงชุดนี้ ท�าให้นักเปียโนและผู้ฟังดนตรีสามารถเข้าใจ
บทเพลงได้ดียิ่งขึ้น 

ด้าน Music Theatre อาจารย์ Haruna Tsuchiya ได้มาบอกเล่าเรื่องราวจาก
การเข้าร่วม workshop ของคุณ Stephen Wangh ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ถึง 
๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า 

นอกจากนี ้Assistant Prof. Dr. Joseph Bowman ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
จากการเดนิทางเพือ่สานสมัพนัธ์กบัคณะดนตรแีละโรงเรยีนดนตร ีในพ้ืนทีต่ะวันตกเฉยีงใต้ 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในบทความเรื่อง International Relations Visit to the 
Southwestern United States

ปิดท้ายด้วยบทความสาระความรู้ด้านดนตรีจากนกัเขยีนประจ�า พร้อมทัง้บทความ
รีวิวกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา และการแสดงของวง Thailand Philharmonic 
Orchestra ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ 
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คอนเสิร์ตใช้หนี้
สะท้อนทัศนคติ 

ความเหลื่อมล�้า และชนชั้น

Dean’s Vision

เรื่อง:  สุกรี เจริญสุข (Sugree Charoensook)
 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถูกตีตราว่าเป็นหนี้
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยนายกสภา 
(ศ.นพ.วจิารณ์ พานิช) ได้สรปุว่า วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ เป็นหนี้รวมเงิน ๔๑.๐๔ 
ล้านบาท ซึง่ได้ยมืไปลงทนุก่อสร้างอาคาร 
จะต้องใช้หนีใ้ห้แก่มหาวิทยาลัยมหดิลให้
เสรจ็เพือ่เป็นตวัอย่างทีด่แีก่ส่วนงานอืน่ๆ 
ทีย่มืเงนิและเป็นหนีก้บัมหาวทิยาลยัมหดิล 

อธกิารบด ี(ศ.นพ.อดุม คชินทร) ว่า 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
เร่งรัดให้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ต้องใช้
หน้ีให้เสร็จ โดยคณบดีไม่มีโอกาสเข้าไป
ชี้แจงต่อสภาแต่อย่างใด เมื่อได้รับทราบ
เอกสารแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการ จึงได้
แจ้งท่ีประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัย
ดรุยิางคศิลป์ เพือ่หาช่องทางทีจ่ะช�าระหนี้
ให้เสร็จ โดยเห็นชอบท่ีจะจดัแสดงคอนเสร์ิต
เพือ่หาเงินใช้หน้ีให้แก่มหาวทิยาลยัมหดิล
ให้หมดก่อนที่คณบดีจะหมดวาระลงจาก
ต�าแหน่ง (๑๙ กนัยายน ๒๕๖๐) ซ่ึงจะได้ 
ไม่เป็นภาระแก่คนอื่นต่อไป

เหตุแห่งหนี้
มูลเหตุหนี้ เม่ือปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น 
(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ได้ประกาศ
เปลี่ยนแปลงการของบประมาณก่อสร้าง

อาคารของมหาวทิยาลยัท่ัวประเทศ คร้ัง
นั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�าหนังสือ
ถึงส�านักงบประมาณ เพื่อของบก่อสร้าง
อาคารภูมิพลสังคีต ซึ่งผ่านความเห็น
ชอบคณะอนุกรรมการจัดท�าโครงการ
เฉลมิพระเกยีรติ ส�านกันายกรฐัมนตร ีและ
ได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคาร
ภูมิพลสังคีต เนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์  
ครบ ๕๐ ปี 

โครงการก่อสร้างอาคารภมูพิลสงัคตี
ดงักล่าว มผีูท้ีร่บัผดิชอบคอื โครงการจดัตัง้
วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
ใช้เป็นหอแสดงดนตรวีงเงนิก่อสร้าง ๑๐๐ 
ล้านบาท โดยทีม่มีหาวทิยาลยัมหดิลเป็น
ผูร่้วมออกเงนิ (๒๐%) และรัฐบาลออกงบ
ในส่วนท่ีเหลอื (๘๐%) ซึง่เป็นวธิใีหม่ของ
การให้งบประมาณก่อสร้างของส�านักงบ
ประมาณ ถอืเป็นต้นแบบปฏบิตัใินเวลาต่อ
มา ทีม่หาวทิยาลยัจะต้องออกเงนิรายได้ 
ร่วมสมทบ

งบประมาณก่อสร้าง (๒๐%) อาคาร
ภูมิพลสังคีต อธิการบดีสมัยนั้น (ศ.ดร.
พรชัย มาตังคสมบัติ) เป็นผู้รับผิดชอบ 
บันทึกลงในบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดลไว้
ว่า โครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
เป็นหนีค่้าก่อสร้างกบัมหาวทิยาลัยมหดิล 
ต่อมาเม่ือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้รับ

ประกาศจัดตั้งเป็นส่วนงานในราชกิจจา
นุเบกษา (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) ก็
มีหนี้ส่วนนี้ติดตัวมาด้วย

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิการบดี (ศ.ดร.
พรชัย มาตังคสมบัติ) อนุมัติให้เงินของ
มหาวิทยาลัยมหิดลอีก ๑๕ ล้านบาท 
เพื่อก่อสร้างซื้อเปียโนและอุปกรณ์ดนตรี 
โครงการสอนดนตรสี�าหรบับุคคลทัว่ไป ที่
ศนูย์การค้าสยามพารากอน ท�าให้วทิยาลัย
ดุรยิางคศลิป์มหีนีเ้พิม่ขึน้ในบัญชรีวม ๓๕ 
ล้านบาท ต่อมาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ขาดสภาพคล่องในการจัดการ ได้ขอยืม
มหาวิทยาลัยมหิดลเพิ่มอีก ๑๐ ล้าน
บาท รวมเป็นเงิน ๔๕ ล้านบาท ซึ่งได้
พยายามใช้หนี้ไปบ้างแล้ว คงเหลือเป็น
หนี้ (๔๑.๐๔ ล้านบาท) อย่างที่เป็นอยู่ 

ยอมรับเป็นหนี้
เมือ่เปล่ียนอธิการบดมีาในสมยัของ 

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร (พ.ศ. 
๒๕๕๑) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็ถูก
เร่งรัดให้ใช้หนี้คืน แต่เนื่องจากวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ยังขาดสภาพคล่องอยู่ ได้
พยายามจ่ายคืนแล้ว แต่ก็จ่ายไม่ได้ตาม
ที่ตกลงไว้ เพราะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
หาเงินรายได้ไม่พอที่จะจ่าย ในที่สุดต้อง
ยอมจ�านนว่าขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถ
ทีจ่ะใช้หนีใ้ห้แก่มหาวทิยาลัยมหดิล อย่าง
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ที่ตั้งใจไว้ได้
คณบดีได้เปิดเจรจาเพื่อขอยุติการ

ใช้หนี้กับอธิการบดี ด้วยความเข้าใจเป็น
อย่างดีของอธิการบดี ก็ได้รับความเชื่อ
ม่ันจากท่านว่า “อาจารย์สุกรอีย่าได้กงัวล
เรื่องหนี้อีกเลย ให้ท�างานต่อไป ตราบที่
ผมยังอยู่ในต�าแหน่ง เราก็จะไม่คุยเรื่อง
หนี้กันอีก” อธิการบดี (ศ.นพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร) ให้ค�ามั่นสัญญา

หนี้เก่าก�าเริบ
อธิการบดสีมยั ศ.นพ.รัชตะ รชัตะนาวนิ  

(พ.ศ. ๒๕๕๕) เรื่องหน้ีก็ก�าเริบข้ึนมา
อีก ประกอบกับการน่ังควบต�าแหน่ง
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุของ
ท่านอธกิารบด ีน�าไปสูก่ารเอาป๊ีบคลมุหวั 
ทีส่ดุหนีเ้ก่ากเ็ปิดแผลก�าเรบิ บัญชหีนีถู้ก
ตรวจโดยส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน 
(สตง.) ซึง่ได้กลายเป็นปัญหาจนถงึวนันี้

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ศ.นพ.
วจิารณ์ พานชิ) มหีนีท้างใจกับคณบด ี(สกุรี  
เจริญสุข) มานานแล้ว ตั้งแต่เรื่องการ
รบัรองมาตรฐานหลกัสตูรดริุยางคศาสตร 
บัณฑิต เรื่องการด�ารงต�าแหน่งวาระที่ ๒  
ของคณบด ีและเรือ่งการคลมุป๊ีบประท้วง
อธิการบด ีนายกสภาจงึได้เร่งรดัให้จดัการ
เรือ่งหน้ีให้ชดัเจน ในการประชุมครัง้สดุท้าย 
ทีท่่านเป็นนายกสภา เพือ่สรปุให้ชดัเจนว่า 
วทิยาลัยดุริยางคศลิป์ เป็นหนีแ้ละต้องจ่าย 

แก้ปัญหาหนี้
หนี้ระหว่างวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กับมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเรื่องภายใน
ระหว่างเงินกระเป๋าซ้ายและเงินกระเป๋า
ขวา คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เอง 
ก็ได้พยายามเจรจาต่อรองหลายครั้งทุก
สมัยก็ไม่ส�าเร็จ ความจริงแล้ววิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ยังอยู่
ภายใต้การจัดการของมหาวิทยาลัย
มหิดล ทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นที่มีใน
วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ เป็นทรพัย์สนิของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งหมด

หากคณบดีรูส้กึน้อยใจ แล้วลาออก
ไปจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คือหนีหนี้ 

ปล่อยให้มหาวทิยาลยัมหดิลเข้าไปบรหิาร
และจัดการไปเลย ซึ่งเกรงว่าจะเจ๊งกัน
หมด เพราะผูบ้รหิารใหม่ไม่มคีวามรูเ้ร่ือง
ดนตร ีไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะบรหิาร
ศิลปิน ไม่เป็นมิตรและไม่จริงใจ แถมยัง
เห็นแก่เงินเป็นเรื่องใหญ่และเงินส�าคัญ
กว่าสิ่งอื่นใด

หากจ่ายหนี้เป็นเงินสดให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะท�าให้วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ขาดสภาพคล่องทันที ไม่มี
เงินในการจัดการ ซึ่งเงินที่มีอยู่ก็เป็นเงิน
ที่รอจ่ายพนักงานและอาจารย์ วิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ได้งบสนับสนุนจากรัฐน้อย 
(๒๙%) จึงต้องหารายได้มาสนับสนุนใน
การด�าเนนิกจิการ หากไม่มเีงนิทีจ่ะบริหาร
จัดการกจ็ะท�าให้วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ไม่
มัน่คงทนัท ีอาจารย์ฝรัง่ทัง้หลาย (๔๐%) 
จะลาออกไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็จะ
ต�า่ลง หมดราคาความน่าเชือ่ถอื วนันีแ้ม้
จะไม่มเีงนิ บอกใครๆ กไ็ม่มีใครเชือ่ว่าไม่มี
เงิน เพราะดูแล้วเป็นลูกคนรวย

หากคิดจะประกาศขายอาคารที่ได้
งบประมาณก่อสร้าง หรือประกาศขาย
เปียโนท่ีซื้อไว้ ก็จะสร้างความเสียหาย
กับหน้าตามหาวิทยาลัยมหิดลอย่างยิ่ง 
ไม่มเีครือ่งมอือปุกรณ์ นกัเรยีนกจ็ะไม่มา 
ความรูส้กึแตกแยกและความรูส้กึรงัเกียจ
ก็จะเพิ่มมากขึ้น กลายเป็นเด็กดื้อเบี้ยว
ไม่จ่าย จะยิง่ท�าให้วทิยาลัยดรุยิางคศลิป์
ตกต�่าลงไปอีก 

เหลอืทางเลอืกอยูท่างเดยีวทีนุ่ม่นวล
ท่ีสดุคอื คณบดกีแ็ก่แล้ว ควรหาเงนิใช้หนี้
ให้หมด เพือ่ว่าคนรุน่หลงัจะได้ไม่ตราหน้า
ว่าเป็นคณบดีที่สร้างหนี้เอาไว้ ยังสร้าง
ภาระความเกลยีดชงัไว้อกี ท�าให้วทิยาลยั
ดุริยางคศิลป์เป็นองค์กรที่ไม่น่ารัก ใครๆ 
ก็ไม่อยากจะคบ สูญเสียความน่าเชื่อถือ 
ดีไม่ดีถูกตราหน้าว่าเป็นนักเลงไปเสียอีก 

บทเพลงส�าหรับวันพรุ่งนี้
ดนตรีเป็นอาชีพของวิทยาลัย

ดุริยางคศิลป์ ดังนั้น การจัดแสดงดนตรี 
จึงเป็นวธิเีดยีวทีถ่นดัและเชือ่ว่าจะหาเงนิ
ใช้หนีไ้ด้ อาจใช้เวลาใช้หนีน้าน แต่กด็กีว่า

ทีจ่ะหนหีนี ้เพือ่กอบกูภ้าพลกัษณ์วทิยาลัย
ดุริยางคศิลป์ จะต้องไม่เกเรและไม่เบี้ยว 
ดังนั้น การจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินใช้หนี้
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิธีท่ีกล้า
หาญ เป็นวธิทีีสู่อ้ย่างซ่ึงหน้า อย่างน้อยทกุ
คนในวทิยาลยัดุรยิางคศิลป์จะได้ตระหนัก
และไม่หลงลืมตัวว่ามีฐานะเป็นอย่างไร 

รายการแรก เป็นการแสดงของวง 
ดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย 
เป็นรายการโอเปร่าเร่ืองแรกที่เกิดขึ้นใน
เมืองไทยคือ คาวาล์เลอเรีย รูสติกานา 
(Cavalleria Rusticana) แสดงครัง้แรก
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ โดย
คอนดักเตอร์ชาวอิตาเลียน อัลเบอร์โต 
นาซารี (Alberto Nazzari) เมื่อ ๙๙ ปี
มาแล้ว ได้เปิดแสดงคร้ังแรกในกรงุสยาม  
ครั้งนี้วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง 
ประเทศไทยจะแสดงวนัที ่๔-๕ พฤศจกิายน  
๒๕๕๙ โดยมีอัลฟองโซ สการาโน  
(Alfonso Scarano) จากเมืองมิลาน 
อิตาลี เป็นผู้ควบคุมวง และมีนักร้องน�า
จากอิตาลี 

รายการทีส่อง งานอนสุรณ์อยธุยา-
ธนบุรี ๒๕๐ ปี โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๔-๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ครึ่งแรกเป็นเพลงร้อง 
ดนตรโีดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจรญิ เนือ้ร้อง 
จากเพลงยาวนิราศกรมพระราชวังบวร 
มหาสรุสิงหนาท ส่วนครึง่หลงัเป็นผลงาน
ดนตร ีมาร์คสั ทรสิตนั (Marcus Tristan) นกั
ประพนัธ์เพลงชาวองักฤษ เนือ้ร้องของอังคาร  
กลัยาณพงศ์ โดยวงดุรยิางค์ฟีลฮาร์โมนกิ
แห่งประเทศไทย 

“กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี แต่คนดี
ของกรุงศรีอยุธยามาตอนกรุงแตก”

รายการทีส่าม เป็นการแสดงของวง
บบีซีีซมิโฟนอีอร์เคสตร้า (BBCSO) จาก
ประเทศอังกฤษ ซึง่จะแสดงในวนัที ่๒๘-
๒๙ มนีาคม ๒๕๖๐ เป็นรายการท่ีส�าคญั
อกีรายการหน่ึง เป็นครัง้แรกท่ีวงบบีซีมีา
แสดงทีป่ระเทศไทย บบีซีนีัน้นอกจากจะมี
รายการวิทยแุละรายการโทรทัศน์แล้ว ยงั
มีวงดนตรีบีบีซีออร์เคสตร้าด้วย

ทัง้ ๓ รายการ บตัร ๔,๐๐๐ บาท ทกุ
ทีน่ัง่ แถมเสือ้คอกลม (รูปคณบดเีป่าแซก)  
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เพือ่เป็นทีร่ะลึกให้แก่มติรรกัแฟนเพลงทีร่่วม
กนัช่วยใช้หน้ี ผู้เขยีนเชือ่ว่า “ดนตรสีร้าง
ความสามัคคขีองปวงชน” และดนตรเีป็น
วชิาทีจ่�าเป็นและส�าคญัส�าหรบัมนษุยชาติ
อีกสาขาหนึ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

ซื้อบัตรผ่านไทยทิคเก็ตเมเจอร์
บริจาคได้ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
บญัชอีอมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) 
สาขามหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่

บัญชี ๓๓๓-๒๑๐๘๒๒-๑

ท�าความเข้าใจ
สังคมไทยเป็นสังคมที่เงินเป็นใหญ่ 

เงินคือพระเจ้า บางครั้งเงินยิ่งใหญ่กว่า
พระเจ้าเสียอกี คือเป็นพ่อของพระเจ้า ทุก
อย่างเหน็เป็นเงนิ ให้คุณค่าอยูท่ีเ่งนิ ตดัสนิ
กันด้วยเงิน (ธนสัญญี) มีครอบครัวไทย
จ�านวนมากท่ีจบลงด้วยการทะเลาะและ
ความตายเพราะเงนิ เม่ือพ่อแม่ยงัมีชีวิต
อยูก่มี็ความรกัความผกูพันกนัด ีครัน้พ่อ
แม่ตาย รุน่ลกูกจ็ะทะเลาะและแย่งสมบัติ
กัน ครอบครัวที่พ่อมีเมียหลายคน ก็จะ
มชีนชัน้เกดิขึน้ภายในครอบครวั แบ่งเป็น
ลูกเมยีหลวง ลกูเมยีน้อย ลกูพ่อท่ีเกิดกบั
คนใช้ หรือเด็กที่พ่อขอมาเลี้ยง เมื่อแบ่ง
สมบัติก็จะได้สัดส่วนที่ต่างกัน

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราก็รบ
กันเอง”

วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ เป็นลูกท่ีมาขอ
อาศยัเขาอยู ่เป็นลกูนอกไส้ เป็นกาหลงฝูง  
เมือ่พ่อแม่ตายจากไปแล้ว พีค่นโต (หตึูง 
คอแข็ง สายตาสั้น ปากเสีย) มีอ�านาจ
สูงสุด พี่ๆ ได้ทรัพย์สมบัติเป็นส่วนใหญ่ 
ที่เหลือก็ถูกแบ่งเป็นส่วนๆ ตามอ�านาจ 
ส�าหรบัวิทยาลัยดรุยิางคศลิป์นัน้ กเ็ป็นลกู
หนีแ้ละถกูเรยีกหน้ีคนืพร้อมดอกเบีย้ แต่
โชคยังดีทีพ่ี่ๆ  เขาไม่ได้ไล่ให้ออกจากบ้าน

เพลงแถม (Encore)
เพลงนันทา

ค�าร้อง: นายกี่ กีรติโอฬาร
ท�านอง: สุกรี เจริญสุข

 แสนเสียดายนันทาที่น่ารัก  ชะล่านักเลี่ยงออกนอกถนน
มัวแต่เพลินปลาบปลื้มจนลืมตน  ถูกรถยนต์แล่นทับดับชีวา
นิจจาเอ๋ยเคยเห็นทุกเย็นเช้า  กลับเหลือแต่กรงเปล่าไม่เห็นหน้า
เคยวิ่งเล่นด้วยกันทุกวันมา   ช่างทิ้งข้าเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเอย

จากหนังสือลูกสัตว์ต่างๆ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๘๒
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Cover Story

เรื่อง:	 ดวงฤทัย	โพคะรัตน์ศิริ	(Duangruthai	Pokaratsiri)
	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีวิทยา
	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	มหาวิทยาลัยมหิดล

“ดนตรีไร้พรมแดน”
ในยคุทีก่ารตดิต่อสือ่สารเกดิข้ึนอย่างง่ายดาย สะดวกสบายหลายด้าน ท�าให้พวกเราซึง่อยูก่นั
คนละที ่คนละเวลา สามารถตดิต่อกนัง่ายข้ึน เสมอืนราวกบัว่าอยูป่ระเทศเดยีวกนั วารสารเพลง
ดนตรีฉบับนี้ ถือโอกาสแนะน�าผู้อ่านให้รู้จักกับ “สุวิดา  ญาดา ตปาลิน” สามสาวนักดนตร ี
เยาวชนไทยมากฝีมือ อยู่กันคนละประเทศ -อเมริกา แคนาดา และไทย ที่ติดต่อสื่อสารผ่าน
โลกออนไลน์ เพือ่มาเล่นดนตรีร่วมกนัสามคน (Trio) ถงึแม้ว่านกัดนตรีทัง้สามจะมาจากต่าง
สถานที่กัน แต่สิ่งที่ทั้งสามคนมีเหมือนกันคือ พวกเขาเป็นคนไทยที่รักดนตรี และอยากแบ่ง
ปันเสียงเพลงอันไพเราะ จึงน�าพาให้เกิดดนตรีไร้พรมแดน จาก “วงหญิงล้วนเล็กๆ ที่คุย
กันถูกคอ เล่นดนตรีด้วยกันแล้วถูกใจค่ะ” 



เร่ิมเรียนดนตรีเมือ่ไหร่ เพราะอะไรท�าให้
ตัดสินใจเรียนด้านดนตรีอย่างจริงจัง 

ตปาลนิ เจรญิสขุ (ซอย): เริม่เรยีน
ดนตรคีรัง้แรกตอนอายปุระมาณ	๕	ขวบค่ะ	
เริม่จากเปียโน	ทีบ้่านเป็นร้านซ่อมเครือ่ง
ดนตรี	เสาร์-อาทติย์คณุพ่อกจ็ะชวนเพือ่นๆ	
มาซ้อมวงดนตรี	Bangkok	Saxophone	
Quartet	ทีบ้่านค่ะ	พีช่ายกบัพีส่าวกเ็รยีน
ไวโอลนิทีบ้่าน	บางวนัคณุพ่อกช็วนทุกคน
ไปเดินเล่นสนามหลวง	 แล้ววงคุณพ่อก็
เป่าเพลงเปิดหมวก	เดก็ๆ	สามคนก็ผลดั
กันถือกล่องรบับรจิาค	พอโตข้ึนมาหน่อย	
คุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโรงเรียนสอนดนตร	ี
ซอยก็ใช้ชีวิตตลอดท้ังเสาร์-อาทิตย์	 วัน
ธรรมดา	ขลุกอยู่ในโรงเรียนดนตรี	เรียน
หลายเคร่ืองมอืมาก	จนในทีส่ดุกม็าพบรกั
กบัเชลโล	โดยทีค่ณุพ่อแนะน�า	เพราะวงที่
โรงเรียนขาดนักเชลโล	กิจกรรมหลังจาก
นัน้กมี็แต่ดนตร	ีเล่นกบัพี่ๆ 	เพ่ือนๆ	เรยีน	
เข้าค่าย	 แข่งขัน	 ทุกๆ	 อย่างเป็นดนตรี
หมด	คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่	ไม่
ว่าจะเป็นโน้ตเพลง	ซดีี	เครือ่งดนตร	ีและ
ซอยกรู้็สกึว่า	ชอบทีจ่ะเล่นดนตรมีากกว่า
อ่านหนังสือที่โรงเรียนค่ะ	เพราะสนุก	มี

ความสุข	เลยตัดสินใจเรียนดนตรีจริงจัง	
ตามที่ซอยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก

สวุดิา เนรมิตอร่าม (หางกระต่าย): 
ต่ายเริม่เรยีนดนตรตีัง้แต่อาย	ุ๗	ปีค่ะ	แต่
ว่าไม่เคยจรงิจังด้านเปียโนเลยจนกระทัง่
ได้มาเรียนที่ณัฐสตูดิโอ	(โดยอาจารย์ณัฐ	
ยนตรรักษ์)	 ตอนอายุ	 ๑๒	 ปี	 ตอนนั้น
เหมอืนกบัว่าต้องเริม่นับหนึง่ใหม่	ปพูืน้ฐาน 
ใหม่ทกุอย่าง	ฝึกหดัฟังเสยีงและโทนเสยีง
ที่ถูกต้องค่ะ	 ท�าให้ค่อยๆ	 เริ่มรักเปียโน	 
และอยากเรยีนเปียโนต่ออย่างจรงิจัง	ต่อ
มาได้มีโอกาสเรียนกับ	 ผศ.ดร.นภนันท์	
จันทร์อรทัยกุล	ซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดัน
ส่งเสริมให้สมัครเข้าเรียนสถาบันดนตรี
ในต่างประเทศ	

ญาดา ล:ี ญาดาเร่ิมเรยีนดนตรีตอน
อายุ	๕	ปี	ที่มหิดลเสรีเซ็นเตอร์	คุณแม่
สนบัสนนุ	พร้อมทัง้พาไปดคูอนเสร์ิตและ 
โอเปร่าตลอด	ท�าให้รกัดนตรตีัง้แต่เดก็	ญาดา 
ตดัสนิใจเป็นนกัดนตรอีาชพีตอนอายุ	๑๕	
ปี	และได้ย้ายไปเรยีนปรญิญาตรทีี	่Oberlin	
Conservatory	 of	 Music	 รัฐโอไฮโอ	 
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 เมื่ออายุ	 ๑๗	ปี	
หลงัจากน้ันไปศึกษาต่อท่ี	Mannes	School	

of	 Music	 ในมหานครนิวยอร์ก	 จนจบ
ปริญญาโทเมื่อปีที่ผ่านมา	

ปัจจุบันท�าอะไรกันอยู่บ้าง 
ซอย:  เป็นอาจารย์สอนเชลโล	 ที่

วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์	มหาวทิยาลยัมหดิล	
และสอนทีโ่รงเรยีนสอนดนตรเีอือ้มอารย์ีที่
ซอยเองเคยเรยีนมาตัง้แต่เดก็ค่ะ	นอกจาก
นีก้ม็รีบังานแสดงดนตรเีรือ่ยๆ	ไม่ว่าจะเป็น
แสดงเดีย่ว	Chamber	music	หรอืงานอเีวนต์ 
และงานการกุศลต่างๆ	ค่ะ

หางกระต่าย:	ก�าลงัศกึษาต่อในระดบั
ปรญิญาเอก	(Doctoral	of	Musical	Arts)	
สาขา	Piano	Performance	ที	่University	
of	Texas	at	Austin	ประเทศสหรฐัอเมริกา	
โดยเรยีนกับอาจารย์	Gregory	Allen	ค่ะ

ญาดา: ก�าลงัศกึษา	Artist	Diploma	
อยูท่ี	่The	Glenn	Gould	School	of	the	
Royal	 Conservatory	 เมืองโตรอนโต	
ประเทศแคนาดา

“ความสขุจากการเล่น
ดนตร ีเป็นแรงผลกัดนั 
ให้อยากท�างาน และมี
ชีวิตอยู่ต่อไป”

ญาดา
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มารวมตัวกันได้อย่างไร  เนื่องจากอยู่
คนละประเทศ ครั้งนี้เป็นการรวมตัวกัน
ครั้งแรกหรือเปล่า

ซอย:	รวมตัวกนัผ่านทาง	facebook	
ค่ะ	ซอยรูจ้กักบัญาดามานานมากแล้วค่ะ	
ตั้งแต่น้องอายุ	๔-๕	ขวบ	เจอกันในค่าย
ดนตรีที่เขาใหญ่	 แล้วก็เจอกันประปราย
ประมาณ	๑o	ปีครัง้	ไม่เคยเล่นด้วยกันมา
ก่อน	แต่รูว่้าญาดาเก่งมาก	ส่วนหางกระต่าย	 
ไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะ	 แต่ต่ายทักมาทาง	
facebook	มาชวนเล่น	กต็กลงค่ะ	เพราะ
ส่วนตวัชอบเล่นวงแบบน้ีมากค่ะ	ถอืเป็นการ
รวมตวักันครัง้แรก	และท�าให้เป็นรปูเปน็
ร่างจัดคอนเสิร์ตได้โดยหางกระต่ายค่ะ

หางกระต่าย:	 ญาดาและต่ายเคย

เล่นด้วยกันมาก่อนค่ะ	เลยคุยกันว่า	ปีนี ้
ช่วงมถินุายน	ซึง่เป็นช่วงปิดเทอมทัง้ญาดา 
และต่าย	กลบัเมอืงไทยพร้อมกนัพอด	ีเรา
ก็เลยชวนกนัมาเล่น	Chamber	music	ซึง่
เพลงทีอ่ยากจะเล่นต้องมนีกัเชลโล	เพือ่นๆ	
นักดนตรีที่รู้จักกันเลยแนะน�าอาจารย ์
ตปาลินให้ค่ะ	ถือเป็นครั้งแรกที่เราทั้ง	๓	
คนได้เล่นร่วมกัน	

อยู่กันคนละประเทศแล้วนัดซ้อมกัน
อย่างไร หรอืมวีธิกีารซ้อมอย่างไรทีท่�าให้
การเล่นด้วยกันมีความกลมกลืน 

ซอย: เรานดัเจอกนัครัง้แรกเมือ่ทกุ
คนอยู่เมืองไทยค่ะ	ประมาณ	๕	วันก่อน
แสดงค่ะ	แต่ละคนรบัผดิชอบซ้อมแนวตวั
เองมาก่อน	แล้วมาเล่นด้วยกนั	ปรบัให้เข้า
กัน	แชร์ไอเดีย	ช่วยกันฟัง	ช่วยกันปรับ	
สนุกมากค่ะ	 เรามีความสุขและสนุกที่ได้
เล่นด้วยกัน	ถึงแม้จะเพิ่งเจอกันครั้งแรก	
แต่เหมอืนคยุภาษาดนตรีถกูคอ	เข้าใจกนั	
ก็ท�าให้การเล่นเข้ากันได้ค่ะ	

ญาดา:	 ซ้อมกันหนึ่งสัปดาห์ก่อน
การแสดงค่ะ	โดยที่เจอกัน	๕	วัน	วันละ 
ประมาณ	 ๓	 ชั่วโมง	 ซึ่งแต่ละคนก็หัด
เพลงและซ้อมส่วนของตวัเองมาก่อนแล้ว

การเลอืกบทเพลงในการแสดง มแีนวคดิ
อย่างไร

ซอย:	 ข้อนี้ต้องยกให้หางกระต่าย
เลยค่ะ	

หางกระต่าย:	 ต่ายคิดว่าการเล่น	
chamber	 music	 ควรจะมีความหลาก
หลายและสร้างความต่ืนเต้นให้แก่ผู้ฟัง	
ดังน้ันจึงเลือกเพลงที่มีความแตกต่าง
ทั้งด้านสไตล์และยุคของเพลง	 ครึ่งแรก
จึงเลือกเป็นเพลงจากยุคคลาสสิก	 คือ	
Beethoven	Piano	Trio	Op.	70	No.	1	
(Ghost	Trio)	และครึง่หลังเป็นเพลงจาก
ยุคโรแมนติก	คือ	Arensky	Piano	Trio	
Op.	32	ซึ่งเพลงนี้มีความโรแมนติกและ
มีแนวท�านองที่ฟังง่าย

ญาดา:	เลอืกเพลงทีอ่ยากเล่นด้วย
กัน	และไม่ฟังยากหรือยาวเกินไป

อะไรทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของกลุม่ และต้ังใจ
จะจัดการแสดงในโอกาสไหนบ้าง

ซอย:	เราเป็นวงหญิงล้วนเล็กๆ	ที่
คยุกนัถกูคอ	เล่นดนตรด้ีวยกนัแล้วถกูใจ
ค่ะ	 คิดว่าจะสร้างเหตุการณ์	 สร้างงาน	
จัดการแสดงให้สามารถมีโอกาสมาเล่น
ด้วยกันอีกให้ได้ค่ะ	

“เราชอบและรักดนตรี 
สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื การ
ไม่หยดุทีจ่ะเรียนรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นการฝึกซ้อม ฝึกฝน
ทักษะ ฟังเพลงเยอะๆ 
ให้หลากหลาย”

ตปาลิน
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หางกระต่าย:	เอกลกัษณ์ของวง	Trio	
นี้	คือ	การที่เราอยู่กันคนละมุมโลก	นัก
เปียโนเรียนอยู่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา	นกั
ไวโอลนิเรยีนทีป่ระเทศแคนาดา	นกัเชลโล
เคยเรยีนท่ีประเทศเยอรมนั	และปัจจบุนั
ท�างานอยู่ที่ประเทศไทย	ด้วยความที่เรา
เป็นนกัดนตร	ีเป็นคนไทยเหมอืนกัน	และ
พร้อมท่ีจะทุ่มเทให้กบั	Chamber	music	
ท�าให้เราสือ่สารกนัผ่านเสยีงดนตรไีด้อย่าง
ราบรืน่	ในอนาคตกม็คีวามตัง้ใจอยากจะ
เล่น	หรอืสอน	Chamber	music	ให้มาก
ขึ้น	อยากท�าให้ผู้ฟังคนไทยได้มีความสุข
กับการฟัง	Chamber	music	มากขึ้นค่ะ

การเล่นรวมวง  (Chamber)  แตกต่าง
จากการเล่นเดีย่ว (Solo) อย่างไรบ้าง 

ซอย:	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	
ส�าหรับเครื่องดนตรีเชลโล	จ�านวนโน้ตที่
ต้องเล่นต่างกนั	การเล่นเดีย่วมีจ�านวนโน้ต
ที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด	เป็นตัวด�าเนิน
เรือ่งราว	อารมณ์หลักของบทเพลง	และมี
วงออร์เคสตร้าคอยสนับสนุนการบรรเลง
ของเรา	ส่วนการเล่นรวมวง	ทกุๆ	คนคอื
ตวัเอกในการเล่าเรือ่ง	เพยีงแต่สลับกนัเล่า
ด้วยอารมณ์ที่ต่างกัน	โทนเสียงที่ต่างกัน	
ตาม	 character	 ของเครื่องดนตรีนั้นๆ	
และผลัดกัน	support	ซึ่งกันและกันค่ะ	

หางกระต่าย:	 การเล่นรวมวงนั้น
ต้องใช้ทกัษะการฟังทีส่งูมาก	นอกจากจะ
ต้องฟังเสียงที่ตัวเองเล่นแล้ว	เรายังต้อง
ฟังพาร์ทของแต่ละเครื่อง	รวมไปถึงการ
ฟัง	balance	ของทั้งวงให้ออกมาดี	ยก
ตวัอย่างเช่น	ถ้าเชลโลก�าลงัเล่นแนวท�านอง
หลกั	และเปียโนก�าลังเล่น	harmony	นกั
เปียโนก็ต้องรู้จักหลบ	 และเล่นให้เบาลง	
เพือ่ท่ีจะส่งพาร์ทเชลโลให้เด่นข้ึน	ส่ิงน้ีเอง
ทีท่�าให้เกดิความแตกต่างระหว่างการเล่น
เดี่ยวและการเล่นร่วมกับผู้อื่น

ญาดา:	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการ
เล่นรวมวงคอืการฟัง	นอกจากนัน้ยงัต้อง
อาศยัทกัษะในการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ด้วย

แรงบันดาลใจในด้านดนตรี
ซอย:	แรงบันดาลใจจรงิๆ	มีมาจาก

หลายทางค่ะ	ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั	ครบูา
อาจารย์	เพื่อนๆ	หรือคนเก่งๆ	อย่างตัว
ซอยเอง	เวลาได้เจอ	ได้ฟัง	ได้เล่นร่วมกับ
นักดนตรี	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิด
ไหนก็ตาม	 ถ้าเขาเล่นแล้วเรารู้สึกว่ามัน
ประทับลงในใจ	มับซาบซึ้ง	มันสวยงาม	
หรือการพูดคุยแล้วเกิดไอเดีย	 ได้แลก
เปลีย่นประสบการณ์	ซอยคดิว่าสิง่เหล่าน้ี 
คือแรงบันดาลใจ	ที่จะท�าให้เราอยากท�า
สิ่งดีๆ	 อยากสร้างสิ่งงดงามทั้งทางจิตใจ
และที่สัมผัสได้	โดยมีดนตรีเป็นสื่อกลาง	

หางกระต่าย:	 แรงบันดาลใจใน
ด้านดนตรคีอื	การทีเ่ราอยากพฒันาด้าน
การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทย
ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น	 ซึ่งการที่จะท�าให้
มาตรฐานสงูขึน้ได้นัน้	เราก็ต้องหมัน่เรียน
รูแ้ละฝึกซ้อมอยูเ่สมอ	ทัง้ในฐานะผูเ้รยีน
และผู้สอน

ญาดา:	ความสขุจากการเล่นดนตรี	
เป็นแรงผลักดันให้อยากท�างาน	 และมี
ชีวิตอยู่ต่อไปค่ะ

ค�าแนะน�าส�าหรบัรุน่น้องในวงการดนตรี
คลาสสิก 

ซอย:	ไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามนะ
คะ	ถ้าเราชอบและรักมนัจริงๆ	สิง่ทีส่�าคัญ
ท่ีสุด	ซอยคดิว่าคอืการไม่หยดุทีจ่ะเรยีนรู้	 
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม	ฝึกฝนทกัษะ	ฟัง
เพลงเยอะๆ	 ให้หลากหลาย	 เปิดใจรับ
ไอเดีย	 ค�าแนะน�า	 ความเห็นต่างๆ	 หา
ประสบการณ์	 ทั้งการแสดง	 การเล่นวง
ดนตรี	 การเรียนมาสเตอร์คลาส	 เรียนรู ้

จากประสบการณ์ทั้งความส�าเร็จและ
ความผดิพลาด	ถ้าเรามคีวามพร้อม	เม่ือ
โอกาสมาถึง	 เราก็พร้อมที่จะรับโอกาส
เหล่านั้น	และขาดไม่ได้คือสร้างโอกาสให้
ตัวเองเช่นกันค่ะ	

หางกระต่าย:	 Practice	 makes	
perfect	 แน่นอนว่าเป็นนักดนตรี	 เรา
ต้องขยันฝึกซ้อมอย่างมีวินัย	 การซ้อม
ในที่นี้หมายถึง	 การซ้อมที่ถูกวิธีและมี
คุณภาพ	 ไม่เช่นนั้นแล้ว	 เราอาจจะเสีย
เวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์กับการซ้อม
แบบซ�้าๆ	 ไปในทางที่ผิด	 และเสียเวลา
มากขึ้นเมื่อเราต้องมาแก้ไข	 นอกจากนี	้
นักดนตรีควรหมั่นเข้าชมคอนเสิร์ตและ
มาสเตอร์คลาสคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง	
สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน
และนอกห้องซ้อมทีม่ปีระโยชน์เป็นอย่าง
มาก	และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการประพฤตติวั
เป็นคนดีของสังคมค่ะ

ญาดา: หมัน่ไปเปิดหเูปิดตาดูคอน
เสิร์ตมากๆ	ค่ะ	มันเป็นการเรียนรู้ที่ยอด
เยีย่มและจะกระตุน้ให้เราอยากเก่งขึน้และ
อยากฝึกซ้อมมากขึ้น

“Practice makes perfect 
การเป็นนกัดนตร ีเราต้อง
ขยนัฝึกซ้อมอย่างมวีนิยั 
ซ ้อมอย่างถูกวิธีและมี
คุณภาพ”

สุวิดา
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Review

เรื่อง:	 กฤตยา เชื่อมวราศาสตร์ (Krittaya Chuamwarasart)
 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

ช่วงหัวค�่าของวันศุกร์แรกในเดือน
มิถุนายนที่ผ่านมา
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่ง

ประเทศไทย หรือทีพีโอ ได้น�าผลงาน
อมตะของคาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff) 
อย่าง Carmina Burana มาแสดงอีก
ครั้ง หลังจากที่เคยแสดงไปครั้งหนึ่งเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - คราวนั้นได้รับเสียง
ชื่นชมล้นหลาม

รศ.ดร.สุกร ีเจรญิสุข เขยีนไว้ในมตชิน 
ว่า คาร์มินา บรูานา เป็นเพลงส�าหรบัวง
ออร์เคสตร้า วงขบัร้องประสานเสยีง และ
นกัร้องเดีย่ว บทเพลงภาษาละตนิท้ังหมด 
๒๕ บท ความยาวรวม ๖๕ นาที 

ความแตกต่างหนึง่ระหว่างคอนเสร์ิต
ครั้งนั้นกับครั้งนี้ คือ คราวนั้นต้องเชิญ 
นักร้องน�า (Solo) มาจากยุโรปทั้งหมด 
ยกเว้นนักร้องประสานเสยีงทีใ่ช้คณะนักร้อง

ของวทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหิดล 

ส่วนคราวนี้ ตัวเอกผู้หญิง คือ 
พิจารนิ	วริยิะศกัดากุล หนึง่ในความภาค
ภูมิใจของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพราะ
เธอสามารถขับร้องภาษาละตินในระดับ
เสียงโซปราโนได้ไม่ผิดเพ้ียน เคียงข้าง
นักร้องระดับโลกอีก ๒ คน อย่าง Arno	
Raunig (Tenor) และ Maurizio	Leoni 

“O Fortuna” 
เบสท์เซลเลอร์ตลอดกาลของ คาร์ล ออร์ฟ
(Carmina Burana, June 3-4, 2016, Thailand Philharmonic 
Orchestra)

คริสตอฟ ฮาร์ตมานน์ นักเดี่ยวโอโบ ในบทเพลง Oboe Concerto in C Major, K. 314 บทประพันธ์ของโมสาร์ท
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(Baritone) ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และอีก
หนึง่ในความภมูใิจที ่รศ.ดร.สกุร ีกล่าวถงึ 
คือวงขับร้องประสานเสียงของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ ซึ่งเพิ่งชนะการประกวด
ที่โปแลนด์และลิทัวเนียเม่ือกลางเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา

นอกจาก Carmina Burana แล้ว 
ในคอนเสิร์ตยังมีเพลงของศิลปินชื่อก้อง
โลกอย่างโมสาร์ท เพลงแรกคือเพลง
โหมโรง (Overture) จากโอเปร่าเรื่อง 
Der Schauspieldirektor – ผู้ก�ากับ
การแสดง ผลงานล�าดับที่ ๔๘๖ และอีก
เพลงคือ Oboe Concerto in C Major, 
K. 314 ที่ได้คริสตอฟ ฮาร์ตมานน์ 
(Christoph Hartmann) โอโบโซโลอิสต์
ชาวเยอรมนั ผูม้าพร้อมกับลลีาแพรวพราว 
ราวกับก�าลังใช้ปี่โอโบในมือหยอกเย้ากับ
อสรพิษตรงหน้า

...
Carmina	Burana เป็น ๑ ใน ๓ 

เพลง ของงานแบบคานตาตาชดุ Trionfi 
ประพันธ์โดยชาวเยอรมนั Carl Orff ช่วง
ปี ค.ศ. ๑๙๔๐-๑๙๔๓ ประกอบด้วย 

Carmina Burana, Catulli	 Carmina 
เป็นวงร้องประสานเสยีง กับนกัร้องเดีย่ว
เสียงโซปราโน เทเนอร์ และเพอร์คัสชั่น
เตม็วง ท่อนนีไ้ด้แรงบนัดาลใจมาจาก Les 
noces งานคอนเสิร์ตท่ีผสมผสานบัลเลต์
เข้ากบัออร์เคสตร้าของอกิอร์ สตราวนิสกี  
(Igor Stravinsky) อกีท่อนคอื Trionfo	
di	Afrodite เขียนขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๕๑ 
โดย Trionfo หมายถึง ขบวนแห่และงาน
เทศกาลยุคโรมนัและเรอเนซองซ์ เพลงนี้
พรรณนาถึงพิธีแต่งงานในยุคกรีก-โรมัน 
โดยอิงจากบทกลอนงานแต่งที่ประพันธ์
โดย Catullus กวีผู้มีชีวิตช่วงปลาย
อาณาจักรโรมัน

แต่ท่อนทีย่ิง่ใหญ่และเป็นอมตะ คอื 
Carmina	Burana

คาร์มินา บูรานา มีที่มาจากบทกว ี
วิจารณ์สังคมและศาสนาในยุคกลาง 
(Middle Age) หรือราวศตวรรษที ่๑๑-๑๓ 
ต้นฉบับมากกว่า ๒๐๐ บท ถูกเขียนขึ้น
ด้วยภาษาละตนิเป็นหลกั มภีาษาเยอรมนั
และฝรั่งเศสชั้นสูงอีกนิดหน่อย ค้นพบที่
วัด Benediktbeuern แคว้นบาวาเรีย  

ทางตอนใต้ของเยอรมน ีเป็นวดัของนิกาย 
เบเนดิก (Benedic) ในมณฑลบิวเรน 
(Beuren)

โดยชื่อคาร์มินา บูรานา มาจาก 
Johann Andreas Schmeller (1785-
1852) นกัปรชัญาชาวเยอรมนั ทีร่วบรวม
แล้วน�าบทกวเีหล่านีม้าตพีมิพ์เผยแพร่เมือ่
ปี ค.ศ. ๑๘๔๗ ในชือ่ Carmina Burana 
หรือ Beuren	 Song	 -	 เพลงกวีแห่ง
มณฑลบิวเรน

เนือ้หาของเพลงสะท้อนสิง่ทีไ่ม่เคย
ล้าสมัย นั่นคือ ความเชื่อในโชคชะตาฟ้า
ลขิติ ทีม่นษุย์ไม่อาจหลกีเล่ียงได้ ชะตาชวิีต
ถกูควบคมุบงการโดยสิง่ทีเ่รยีกว่า “กงล้อ
แห่งชะตากรรม”	(Wheel	of	Fortune)

กวีดั้งเดิมกว่า ๒๐๐ บท เขียนขึ้น
ด้วยภาษาที่ใช้ถ้อยค�ากว้างขวางหลาย
ระดับ สลับกันไปมา ท้ังภาษารุนแรง
โจ่งแจ้งกบัถ้อยค�าอนังดงามสละสลวย อัน
สะท้อนถึงพื้นฐานและภูมิหลังทางสังคม
ของเหล่าบรรดากวีผู้ประพันธ์ซึ่งมาจาก
ชนชั้นสถานะที่หลากหลาย มีการติดต่อ
สื่อสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

Benediktbeuern Abbey สถานที่ที่มีการพบกวีชุด Carmina Burana
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เน้ือหาของกวีครอบคลุมท้ังการ
เย้ยหยัน เสียดสีพระสงฆ์ นักบวช และ
บคุคลชนช้ันสูง การเฉลมิฉลองในฤดกูาล
ที่เปล่ียนผ่าน การคร�่าครวญถึงความ
ยากจนข้นแค้น กล่าวถึงความละโมบ
โลภมากและการทุจริตฉ้อฉล สรรเสริญ
ความพึงพอใจในรสชาติของไวน์ชั้นเลิศ 
ความงดงามของบทเพลง-กวี พรรณนา
ถึงความรื่นรมย์และโศกเศร้าในความรัก

แม้จะมีเนื้อหากว้างขวาง แต่กวี
ชุดนี้เคยถูกจัดประเภทเป็นกวีรักมาแล้ว

สิง่ส�าคญัหนึง่ของกวชีดุนีค้อื สะท้อน
การเดินทางข้ามพรมแดนของชาวยโุรปใน
ยคุนัน้ ไล่ตัง้แต่ ออกซทิาเนยี (Occitania 
ฝรั่งเศส-สเปน) ฝรั่งเศส อังกฤษ 
สกอตแลนด์ เอรากอน (Aragon อิตาลี
ตอนใต้) แคสไทล์ (Castile สเปน) และ
จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (the Holy 
Roman Empire) อนัมหีลักฐานเป็นภาษา
ที่หลากหลาย

เม่ือออร์ฟผู้หลงใหลในดนตรโีบราณ 
ทัง้เพลงยคุเรอเนซองซ์และบาโรก ได้พบ
กวีชุดเข้าในวัย ๒๐ ปี 

ส�าหรับเขาแล้ว น่ีเป็นเหมือนการ
เดินทางกลับไปยังต้นรากวัฒนธรรม
ยุโรป ออร์ฟมองว่าการแสดงที่ดีนั้นต้อง
ประกอบด้วย บทเพลง การขับขาน และ
การเคลื่อนไหวร่างกาย ด้วยความช่วย
เหลือของ Michael Hofmann นักศึกษา
กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญภาษาละติน - 
ออร์ฟเลือกกวี ๒๔ บท แล้วมาแต่งเป็น
เพลงโดยใช้เวลาช่วงปี ค.ศ. ๑๙๓๕-๑๙๓๖ 

นอกจากบรรเลงโดยวงออร์เคสตร้า 
ขนาดใหญ่ วงขบัร้องประสานเสยีงทีต้่องใช้
นกัร้องมากกว่า ๑๐๐ ชวีติแล้ว Carmina 
Burana ยังประกอบด้วยนักร้องเดี่ยว 
โดยครั้งนี้ ทีพีโอเลือกใช้นักร้อง ๓ ชีวิต

ในสูจิบัตรบอกว่า คาร์ล ออร์ฟ 
ค้นหาหนทางใหม่ๆ ที่จะสร้างความ 
ตืน่ตาตืน่ใจให้กับการแสดงคอนเสิร์ต น�า

เสนอผลงานขบัร้องประสานเสยีงอนัยิง่ใหญ่ 
แบบออราทอริโอ (Oratorio) และ
บทเพลงขับร้องประสานเสียงอื่นๆ ด้วย
รูปแบบการแสดงบนเวทีอันแปลกใหม่ 
ผลงานด้านดนตรีของเขาเริ่มมีแนวโน้ม
ไปในทางการใช้แนวท�านองซึ่งใช้โหมด
เสียง (Mode) แบบโบราณ ที่ได้รับแบบ
อย่างมาจากเพลงประเภท “เพลนชานท์” 
(Plainchant) แห่งยคุกลาง แล้วน�าเสนอ
ในลักษณะผลงานการแสดงบนเวท ี(Stage 
work) อย่างอลังการ หรือที่เขาเรียกว่า 
“scenic cantata”

...
คาร์ล ออร์ฟ มาจากครอบครวัทหาร

ทีม่ใีจรกัในดนตร ีเขาเกิดทีมิ่วนกิ เมือ่วัน
ที่ ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๘๙๕ พอ ๕ 
ขวบ เขาก็ได้เรียนเปียโน ออร์แกน และ
เชลโล ช่วงน้ันเขาได้รบัอทิธพิลทางดนตรี
จากศิลปินชื่อดัง ทั้ง Claude Debussy 
นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสที่ฉีกแนวดนตรี

วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย และวงขับร้องประสานเสียง ในบทเพลงคาร์มินา บูรานา
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ออกจากยุคโรแมนติก มีความอิสระทาง
ดนตร ีArnold Schoenberg นกัประพนัธ์
ชาวออสเตรียเชือ้สายยวิยคุโมเดร์ิน รวม
ถึงดนตรีโบราณยุคเรอเนซองซ์ 

เขาถูกเกณฑ์เป็นทหารเข้ากองทัพ
เพือ่ร่วมรบในสงครามโลกครัง้ที ่๑ เมือ่ปี 
ค.ศ. ๑๙๑๗ ขณะอายุ ๒๒ ปี และเกือบ
เสยีชวีติเนือ่งจากการถล่มของสนามเพลาะ 
(ซมึซาบบรรยากาศการรบในสนามเพลาะ
ได้จากภาพยนตร์อมตะเรือ่ง All Quiet on 
the Western Front (1930) - แนวรบ
ด้านตะวนัตก เหตกุารณ์ไม่เปลีย่นแปลง) 
หลังจากนั้นเขาก็ใช้ช่วงเวลาท่ีเหลือใน
สงครามท่ีโรงละครแห่งชาติในมันน์ไฮม์
และดาร์มสตัดท์ ในปี ค.ศ. ๑๙๒๔ เขา
ตั้งโรงเรียนสอนศิลปะกับ Dorothee 

Günther นักเต้นและนักยิมนาสติกชาว
เยอรมัน นอกจากนี้เขายังตีพิมพ์ผลงาน
แบบ Orff-Schulwerk และพฒันาเครือ่ง
เคาะจังหวะหลายชิ้น ซ่ึงใช้ในการศึกษา
อย่างกว้างขวาง 

ออร์ฟ ใช้เวลาช่วง ค.ศ. ๑๙๓๕-
๑๙๓๖ ในการแต่งเพลงนี้ เขาประกาศ
ด้วยความมัน่ใจอย่างล้นเหลอืว่า คาร์มนิา  
บูรานา เป็นเสยีงดนตรทีีไ่ม่เคยมีมาก่อน
อย่างแท้จริง ด้วยการเปล่งเสียงอย่าง
กระแทกกระท้ัน กระสวนจงัหวะท่ีซ�า้ไปมา  
โมทีฟท่ีเรียบง่าย การประสานเสียงพื้น
ฐานแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  
เพลงเริม่ต้นอย่างอึกทกึครกึโครมไม่หวัน่
เกรงใดๆ

ในสูจิบัตรบอกอีกว่า ออร์ฟ จงใจ

ละเลงเทคนิคการประพนัธ์ดนตรตีะวันตก 
ทัง้ในแบบชัน้เชงิ การสอดท�านองอนัซบัซ้อน  
(Counterpoint) หรือการพัฒนาแนว
ท�านองหลัก (แบบฉันทลักษณ์โซนาตา) 
เพื่อสร้างความประทับใจในผลงานช้ินนี้ 
ด้วยโวหารทางดนตรแีบบโบราณทีเ่รยีบง่าย  
ตรงไปตรงมา ด้วยการเล็งเห็นที่จะสร้าง
ผลกระทบต่อความรูส้กึทางกายและอารมณ์
ในเบือ้งต้นแบบฉบัพลนัทนัท ีมากกว่าการ
คาดหวังสัมฤทธิผลเชิงสุนทรีย์อันลึกซึ้ง

เหมือนเขาพาเราขึ้นไปอยู่จุดที่สูง
ทีส่ดุตัง้แต่เริม่ต้น แล้วตรงึเราไว้อย่างนัน้

หลังการพรีเมียร์ซึ่งประสบความ
ส�าเร็จอย่างมากของ คาร์มินา บูรานา 
โดยคณะอุปรากรแห่งเมืองฟรังค์ฟวร์ท 
(Frankfurt) มขีึน้เมือ่วนัที ่๘ มถุินายน 
ค.ศ. ๑๙๓๗ ขณะน้ันเขาอาย ุ๔๑ ปี ได้สัง่
ให้ผูพ้มิพ์ท�าลายชิน้งานของตวัเองก่อนหน้า
น้ันให้หมด - จากนักประพันธ์โนเนม กลับ
มช่ืีอเสยีงโด่งดงัชัว่ข้ามคนื และเพลงนัน้ก็
กลายเป็นผลงานช้ินส�าคญัในยคุคลาสสกิ  
กลายเป็นเพลงอมตะที่ถูกน�ามาใช้ใน
ปัจจุบันมากจนนับไม่ไหว

เขาเขียนจดหมายถงึส�านกัพมิพ์ว่า 
“Everything I have written 

to date, and which you have, 
unfortunately, published, can be 
destroyed. With Carmina Burana 
my collected works begin”

ขณะที่สถานการณ์การเมืองของ
ยุโรป ณ เวลาน้ันค่อนข้างตึงเครยีด พรรค
นาซขีองเยอรมนัและพรรคฟาสซิสต์ของ
อิตาลีเริ่มเรืองอ�านาจ ออร์ฟถูกกล่าวหา
ว่าร่วมงานกบันาซ ีจากการท่ีผลงานเพลง
เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นาซีเยอรมัน 
ขณะเดียวกัน พรรคนาซีกลับแบน A 
Midsummer Night’s Dream Overture 
Op. 21 ผลงานของเมนเดลส์โซห์น  
(Felix Mendelssohn) เพราะเขาเป็นยวิ 
ท�าให้ออร์ฟกลายเป็นนกัประพนัธ์เพยีงคน
เดยีวทีถ่กูเรยีกใช้งาน - คาร์มนิา บรูานา 
กลายเป็นเพลงทีม่ชีือ่เสยีงแห่งยคุในทีส่ดุ

ท่อน “O Fortuna” (เทพีแห่งโชค

คาร์ล ออร์ฟ ในวัยหนุ่ม
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ชะตาและความโชคดีของโรมัน) ที่เป็น 
motif หลกัของเพลงในช่วงเริม่ต้นและสิน้สดุ 
ถกูขนานนามว่าเป็น “งานเพลงคลาสสกิ	
ที่ใช้กันเกลื่อนที่สุดในประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์” 

ศิลปินแทบทุกแนวดนตรีจะบันทึก
เสียงเพลงนี้เก็บเป็นหนึ่งในคอลเลคชั่น 
ของตัวเอง กระทัง่ทกุวนันี ้“O Fortuna” 
กลายเป็นสินค้าหลักในวฒันธรรมป็อป ทัง้
ภาพยนตร์ ละคร รายการเรยีลลติี ้รายการ
วิทยุ โฆษณา วิดีโอเกม การแข่งขันกีฬา 
ฯลฯ โดยเฉพาะต้องการให้การสือ่สารน้ัน
ทรงพลัง เช่น ถูกใช้พรรณนาความเจ็บ
ปวดจากการติดยาของ เจมส์ มอร์ริสัน  
(James Morrison) ในภาพยนตร์
อัตชีวประวัติเรื่อง The Doors (1991) 

วดิโีอเกม The Sims Medieval สถานการณ์
สมมตท่ีิมฉีากเป็นยโุรปยคุกลาง ซึง่แฟน
เกม The Sims คงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี 
หรือจะเป็นทมีบาสเกตบอลชือ่ดงัประจ�ารฐั
โอไฮโอ The Cleveland Cavaliers เม่ือ
มกีารแข่งขนั “ในบ้าน” มกัจะเปิดเพลงนี้
ก่อนเร่ิมแข่งขนัเสมอ เชือ่ว่าเป็นการสร้าง
สภาพแวดล้อม เรยีกขวญัก�าลงัใจท้ังผูเ้ล่น
และผู้ชม เหมือนสื่อเป็นนัยว่าโชคชะตา
อยู่ในมือเรา ขณะที่มหาวิทยาลัยออสโล 
(University of Oslo) ก็เปิดเพลงนี้ใน
พิธีรับเข้าศึกษาเป็นประจ�าทุกปี

Alex Ross นักวิจารณ์เพลงชาว
อเมริกัน บอกว่า 

“The music itself commits no 
sins simply by being and remaining 

popular. That Carmina Burana has 
appeared in hundreds of films and 
television commercials is proof that 
it contains no diabolical message, 
indeed that it contains no message 
whatsoever - ในตวัเพลงทีพู่ดถงึบาปนัน้ 
ยงัคงมอียูแ่ละยงัคงเป็นทีน่ยิมในปัจจุบัน 
การปรากฏในภาพยนตร์มากกว่าร้อยเรือ่ง 
และโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นสิง่พสิจูน์ว่า
มนัไม่ใช่เพลงทีเ่ลวร้าย... ทีแ่น่ๆ คอื มนั
ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ”

ค�าว่า “โอ้ โชคชะตา” ทีเ่ปิดการขับร้อง 
ขึ้นมาน้ี แสดงนัยแห่งชีวิตทั้งสองด้าน 
ทั้งความสุขสมหวัง และความโชคร้าย 
“พลังอ�านาจและความทุกข์ยาก แท้จริง
มันก็เหมือนกันนั่นแหละ!!!” 

ฉากที่ออกแบบโดย Helmut Jürgens ส�าหรับการแสดงในมิวนิกปี ค.ศ. ๑๙๕๙
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ด้วยลีลาของเพลงที่เป็นจังหวะ
ชดัเจน ความไม่เป็นระเบยีบของวงขบัร้อง 
ทีถ่่ายทอดออกมาอย่างตัง้ใจ และเสียงต�า่ๆ 
ในโน้ตตัว D การขับร้องของวงประสาน
เสยีง และเครือ่งเคาะท่ีครกึโครม เหล่านี้
ดงึดดูให้คนฟังเคลิม้ตาม ซ่ึงทพีโีอน�าเสนอ
ได้แบบไร้ข้อกงัขา โดยหนึง่ในองค์ประกอบ
ทีส่ร้างสีสันให้กบัคอนเสร์ิต นัน่คือ นกัร้อง 
เสียงบาริโทน ที่นอกจากมีน�้าเสียง 
งามๆ นุ่มลึก-สงบ-สันติแล้ว ยังออก
ท่วงท่า ลีลา เข้ากับท�านองและเนื้อร้อง
ภาษาละติน ด้านนักร้องเดี่ยวโซปราโน 
ปรากฏตวัในเดรสยาวสแีดงแสด เสยีงใส
มาก เหมือนกระดิ่งที่ดังกังวานในวัด ฟัง
ดนูุม่นวล เยน็ๆ ได้ยนิแล้วอยากเอนกาย

เสยีงรองเท้าส้นสงูขณะเธอเดินเข้า

มากลางเวท ีเหมอืนนาฬิกาจบัเวลา มนั
ดงัทุกคร้ังท่ีเธอเดนิเข้ามา เหมอืนนาฬิกา
ท่ีคอยย�า้เตอืนว่าเวลาใกล้หมดแล้ว กงล้อ
แห่งโชคชะตาหมุนไปอีกแล้ว

ด้าน กุดนี อีมิลสัน วาทยกรผู้ท�า
หน้าทีค่วบคมุวง กอ็อกลลีาตามอารมณ์เพลง
อนัดดุนั แต่ด้วยใบหน้าทีย่ิม้แย้มเบกิบาน  
นัน่ท�าให้เหน็ความต่างกับตอนควบคมุวงใน
การแสดงเพลง Tragic เพลงยากอีกชิ้น
ของมาห์เลอร์ พระเอกอกีคนของวนัน้ีคอื 
ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ฝึกซ้อมวงขับร้อง 
ประสานเสียงให้กลายเป็นหนึ่งเดียว

...
หลงัแต่งเพลงนีส้มบรูณ์ คาร์ล ออร์ฟ 

ยกย่องให้เป็นงานชิ้นเอก ส�าหรับเขานั้น 
“เพยีงพอแล้ว” เพยีงผลงานชิน้เดยีวทีต่ัง้ใจ

รงัสรรค์ขึน้ กพ็อแล้วทีจ่ะท�าให้ “ชือ่” ของ
เขาตรงึใจคนทัง้โลก ไม่ต่างจาก “ผลงาน”  
ที่เขาสร้างขึ้น

และอาจเพราะเพลงนีพู้ดถงึ “กงล้อ
แห่งชะตากรรม” ท่ีหมุนวนไปตามแรง
เหวี่ยง - พูดถึงโชคชะตา ที่ไม่ว่าจะผ่าน
ไปนานเท่าไหร่ ก็ยังเป็นหัวข้อที่ทันสมัย
อยู่เสมอ

หากเราเข้มแข็งพอจะรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รับมือกับความ
ไม่แน่นอนในโชคชะตา - เราจะเรียนรู้
ได้ว่า สิ่งที่แน่นอน ก็คือความไม่แน่นอน

พิจาริน วิริยะศักดากุล นักร้องเดี่ยวโซปราโน
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 Alumni News and Notes

เรื่อง:  นิธิมา ชัยชิต (Nitima Chaichit) 
  ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารเพลงดนตรี
 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 บวรภัค รุจิเวชนันท์ (Bavornpak Rujiveaschanun)

ผ่ านตาคอลัมน์ Alumni News and Notes 
มาแล้วตัง้แต่เดือนมนีาคม และคงเป็น

ไปไม่ได้เลยที่คอลัมน์ Alumni news and 
Notes จะขาดอีกหนึ่งวงแห่งความส�าเร็จ
จากรั้วดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วง 25 Hours ที่สมาชิกในวง ๔ จาก 

๕ คน จบการศึกษาจากรั้วดุริยางคศิลป์ 
25 Hours เป็นกลุม่ดนตรใีนสงักดั

ค่าย genie records แนวอัลเทอร์เนทฟี  

25 Hours
(Of Happiness)

บวกกบัการผสมผสานของกลิน่อายบรทิป็อป  
(Britpop) โฟล์ค (Folk) ร็อก (Rock) 
ผลงานเพลงท่ีเป็นท่ีประจกัษ์ถึงความนิยม
ต่อผู้ฟัง ได้แก่ เพลงวันดีดี ท�าได้เพียง 
และถามจันทร์ สมาชิกทั้ง ๔ ที่จบจาก
วทิยาลยัดริุยางคศลิป์ ได้แก่ ประทีป สริิ
อิสสระนันท์ (โฟร์) มือกีตาร์, ปิยวัฒน์ 
มีเครือ (ปู๋) มือกีตาร์, เอกศิริ ก�าบังภัย 
(บงั) มอืเบส และ กฤตพงศ์ สกลุนามอเนก  

(จ๊อบ) มอืกลอง รวมทัง้ท้ายทีส่ดุ นกัร้อง
น�า สมพล รุ่งพาณิชย์ (แหลม) ทีถึ่งจะไม่
ได้จบจากวิทยาลยัดริุยางคศิลป์ กย็งัสละ
เวลามาให้สมัภาษณ์กับวารสารเพลงดนตรี
ร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อความสมบูรณ์แบบ 
และครบสมาชกิในวง 25 Hours ถอืเป็น 
Happy Hour ท่ีหาได้ยากทีต้่องรีบคว้าไว้
และน�ามาแบ่งปันกบัผูอ่้านภายใต้ช่ือเร่ือง 
25 Hours (of Happiness) นี้



แต่ละคนเรียนรุน่ไหน สาขาอะไร เครือ่ง
ดนตรีเอกอะไร

บงั: ผมรุน่ที ่๓ เรยีนแจ๊ส ๒ ปี แล้ว
ก็เรียน MIT ปี ๓ กับ ปี ๔ เอกเบสครับ

ปู๋: เรียน Entertain ครับ กีตาร์ 
รุ่น ๗

โฟร์: รุน่ ๗ เหมอืนกนั แต่ผมเรยีน 
MIT เอกกีตาร์ครับ

จ๊อบ: ผมจบรุน่ ๘ ครบั จบ Music 
Business เอกกลอง

ตอนเรียนเป็นอย่างไรกันบ้าง
บัง: ผมจะเป็นรุ่นที่ตึกยังไม่มีแอร์ 

เป็นการเรยีนแบบยากล�าบากสกันดิ เพราะ
ว่าห้องก็มีอยู่สองห้อง แล้วมันต้องเรียน
ตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสาม ที่ต้องล�าบากตอน
น้ันก็เพราะเครื่องดนตรียังไม่พร้อมมาก
นกั อย่างห้องเรยีน Basic Piano มีเปียโน 
ไม่พอกับนักศึกษา ซ้อมเสร็จจะมีคนมา
รอซ้อมต่อ ปีสองจึงเริ่มย้ายมาที่ตึกใหม่ 
ไม่มีแอร์ ไม่มีลิฟต์ แล้วเล่นดับเบิลเบส
ตัวใหญ่ ต้องแบกไปห้องอาจารย์หลง 
(อาจารย์นพดล ถิรธราดล) ที่สอนแจ๊ส 
อยูช่ัน้สี ่มคีรัง้หนึง่ต้องแบกแอมป์จากชัน้
สีล่งมาชัน้หนึง่ แล้วครัง้หนึง่ท�าหล่นแล้ว
ก็ยกต่อ (หัวเราะ)

มีอุปสรรคหรือจุดหักเหในชีวิตบ้างไหม
บัง: ตอนเรียนก็เรียนไปเรื่อยๆ ไม่

ได้รู้สึกอะไร แต่พอเรียนจบออกมารู้สึก
ว่าสิ่งที่เราเรียนมันได้ใช้เยอะมาก เวลา 
arrange เวลาอะไรแบบนี ้ทีเ่ราเรยีนมา

เรื่อง chord เรื่อง harmony ก่อนหน้า
เราคดิว่าเราจะได้เอาไปใช้ตอนไหน ในชวีติ
จบมาถ้าต้องสอนก็คงไม่ได้ใช้ กลายเป็น
ได้ท�าเพลงได้ใช้ท�าอะไรต่อมอิะไรมากมาย 
ได้ร้องประสานเสียง ถ้าไม่มีวิชา Ear 
Training ก็คงท�าไม่ได้

ปู๋: ประสบการณ์ที่ได้จากวิทยาลัย
ตอนนัน้เราคดิว่าเราเก่งมาก ทกุคนนะเดก็
ดนตรีจะคิดว่าตัวเองเก่งมาจากโรงเรียน
เก่า แต่พอมาอยู่รวมกันที่มหาวิทยาลัย 
โอ้โห... อ่อนด้อย กลายเป็นคนตัวเล็กๆ 
เจอคนเก่งมารวมกันอยู่ที่นี่เยอะ

ปรับตัวอย่างไร
ปู๋: เราก็ขยันซ้อม ที่ได้ดีอย่างหนึ่ง

คือสังคมมันจะท�าให้เราเก่งขึ้น
โฟร์: ผมกไ็ด้ตอนทีเ่ป็น Pre-College 

รุน่หนึง่ ไม่มแีอร์ ไม่มพัีดลม ไม่มลีฟิต์ ต้อง
แบกพดัลมมาจากบ้าน เป็นพดัลมฮาตาริ  
แบกกันมาเองจากที่บ้าน ตอนนั้นร้าน
อาหารกยั็งไม่มีด้วย มีอยู่ร้านเดียวทีเ่ป็น
ญาติของพ่อแม่เพื่อนๆ มาเปิด เป็นช่วง
ชีวิตที่สนุกครับ เพราะว่าเพื่อนๆ รุ่นผม
ค่อนข้างที่จะสนิทกันหมด เพื่อนเราเล่น
เปียโนเราก็ได้แลกเปลี่ยนวิชากัน เพราะ
ว่าตอนท่ีเราอยู่โรงเรียนเก่าเราจะอยู่ใน
กะลาของเรา เราอาจจะเล่นดนตรีร็อก 
เล่นกตีาร์อย่างเดยีว ทีน่ีเ่ราเจอเครือ่งเป่า
เฟรนช์ฮอร์น ตอนนัน้ยงัไม่ทราบเลยครบั
ว่าเฟรนช์ฮอร์นคืออะไร ตอนรุ่นผมเข้า
มาไม่มีคนเล่นโอโบ มีคนเล่นเชลโลหนึ่ง
คน ประมาณนี้ แล้วพอมารุ่นหลังๆ เริ่ม

มีเพื่อนเล่นโอโบ เขากลายเป็นคนที่เก่ง
ที่สุดในวิทยาลัยไปเลย เพราะมีเขาเล่น
อยู่คนเดียว ก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่สนุก
มาก แล้วนอกเหนอืจากสิง่ทีไ่ด้จากตรงน้ี 
คือ Connection เพราะมันท�าให้ผมมา
เจอพี่บังกับเพื่อนๆ มันท�าให้เราเกิดมา
เป็น 25 Hours ถึงทุกวันนี้

จ๊อบ: ชีวิตที่ดุริยางคศิลป์สุดยอด 
มากๆ มันส์มากเลย เพราะก่อนหน้านั้น
ผมอยูม่หดิลเหมือนกนัแต่ผมเรยีน Pre-
College ทีอ่นิเตอร์ ตอนเรยีนปรบัภาษา
ที ่MUIC ผมก็รู้สึกว่าสังคมทีน่ัน่มันไม่ใช่ที่
ของเรา แล้วเรามเีพือ่นอยูท่ีด่รุยิางคศลิป์ 
เขาก็ชวนมาเรียนดนตรี ไปซื้อใบสมัคร
ให้ผมเลย ผมก็สนใจและสอบติด แต่
สิ่งที่สนุกมากในดุริยางคศิลป์ก็คือทุกคน
เล่นดนตรี เราได้คุยกับทุกคน เราได้คุย
เรื่องดนตรีทุกวัน เราได้อยู่กับเพื่อนนัก
ดนตรี ได้เล่นดนตรีหลายๆ แนว ได้เล่น
กับเพ่ือนๆ ซ่ึงแต่ละคนก็มีแนวการเล่น
ต่างกันไป คนนี้เล่นแบบน้ี คนน้ันเล่น
แบบนั้น มันท�าให้ตัวเราพัฒนา แล้วก็ได้
ไปประกวดที่นู่นที่นี่ จนกระทั่งทุกวันน้ี 
ก็ได้มาอยู่กับพวกพี่ๆ เขา

ตอนเรยีนมปัีญหาหรอือปุสรรคบ้างไหม
จ๊อบ: ปัญหาคงเป็น Ear Training 

อาจารย์ดุมาก (หัวเราะใหญ่) ครั้งหนึ่ง
สอบร้อง อาจารย์ท่านก็นั่งมองแบบโหด
มาก ร้องๆ อยูอ่าจารย์ตะโกน เฮ้ย! สมาธิ
กระเจงิเลย อาจารย์บอกคณุสอบไม่ได้คณุ
ออกไปเลย ผมรูส้กึว่า วนัน้ันมันท�าให้ผม



ซ้อมเยอะขึ้น มันท�าให้ผมรู้ตัวเลยว่าผม
ซ้อมไม่พอ ซ้อมจนผมผ่าน Ear สี่ตัว
ภายในสองปี เพราะว่ามอืกลองส่วนใหญ่
เรือ่ง Ear แย่มากเลย แต่ว่าของผมผ่าน
ได้สองปีก็ถือว่าโชคดี เหมือนว่าอาจารย์
ผลักดันให้เราซ้อมหนักมากขึ้น

ท�าไมเลือกมาเรียนดนตรีกัน
โฟร์: มนัเป็นสิง่ทีผ่มรกัครบั (หวัเราะ) 

พูดกันตรงๆ ก็คือ ตอนที่เราเด็กๆ ตอน
อยู่ ม.๑-ม.๒ เราไม่รู้หรอกว่าเราชอบ
อะไร เราอาจจะโชคดีตรงที่เราเล่นกีตาร์ 
แล้วมีวงกับเพื่อน มันเหมือนกับว่ามีไฟ
ลบิๆ แล้วว่าชอบดนตร ีเหมือนกบัว่าเรา
ทุม่เทกบัมนั พอกลบับ้านเรากเ็ล่นดนตรี 
การเรียนอย่างอื่นมันไม่ค่อยอยู่ในหัวเรา 
มันคล้ายๆ ว่าถ้าไม่เล่นดนตรีมันเรียน
ไม่ไหว มันคือความฝันลึกๆ ว่าอยากจะ
อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่ดีนตรตีลอดเวลา 
อยู่ดีๆ เพื่อนผมเอาใบสมัครมาให้ บอก
ไปสมัครมหิดลสิ ตอนนั้นยังคิดว่ามันมี
มัธยมด้วยเหรอ เปิดปีแรกด้วยเลยไป
สมัคร แล้วก็เจอฝันที่เป็นจริง

ปู:๋ เป็นเพราะผมไม่เรียนอย่างอืน่เลย 
วิชาการผมก็ไม่ชอบ เวลาผมกลับบ้านก็
จะซ้อมกีตาร์ เล่นกตีาร์ แกะเพลง กเ็ลย
คดิว่าจะเอาดีทางด้านนี ้จงึตดัสนิใจเรียน

บัง: ตอนนั้นไม่รู้จะเรียนอะไร สิ่ง
ท่ีคิดไว้กค็อืคณะนเิทศศาสตร์ แต่กค็ดิว่า
คงจะเอนทรานซ์ไม่ตดิเพราะว่าโง่เหลือเกนิ 
(หัวเราะใหญ่) ตอนเรียนที่โรงเรียนเป็น
เหมือนผู้น�าทางด้านเล่นดนตรี มือเบส
เป็นอะไรที่หายาก เลยต้องไปเล่นเบสให้
กับหลายๆ วง แล้วพอเวลาใครมีปัญหา
กต้็องพีบ่งัมาช่วยดูจะได้แน่นขึน้ เหมอืน
ทีปู่บ๋อกอยู่โรงเรยีนเก่งเหลอืเกนิ วนัหนึง่
นั่งรถเมล์กลับบ้าน ตอนนั้นก�าลังจะต้อง
เอนทรานซ์ ผ่านโรงพยาบาลรามาเขา
ติดป้ายข้างๆ โรงพยาบาลว่าวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์รับสมัครนักศึกษาจ�านวน
มาก เฮ้ย! มหิดลมีดนตรีด้วยเหรอ ไม่
เคยได้ยิน เคยได้ยินแต่ จุฬาฯ เกษตร 
บ้านสมเด็จ จันทรเกษม อาทิตย์ต่อไป
ตัดสินใจไปสมัครสอบ ปรากฏว่าไม่ติด 

สมัยก่อนจะสอบหลายรอบ สอบครั้ง
แรกไม่ติด เพราะก็ไม่เคยมีความรู้ ตอน
ไปสอบ เล่นสเกลกไ็ล่แบบปกต ิเจอสเกล
ทีเ่ป็น Harmonic Minor กง็งว่ามแีบบนี้
ด้วยเหรอ พอสอบไม่ติดคราวนี้ก็ไปถาม
อาจารย์หลงว่าต้องท�ายังไง อาจารย์ก็
เลยแนะน�าให้ไปเรียนเพิ่มเติม ก็เลยไป
เรียนที่ Dr. Sax

จ๊อบ: จริงๆ ก็คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง 
เป็นรุ่นพี่ที่มหิดลเรียนดุริยางคศิลป์ เขา
เห็นผมเรียนที่ MUIC ได้ชวนท�าวงไป
ประกวดงาน แล้วถามว่าไม่ไปเรยีนดนตรี
ล่ะ ถ้าเกิดเรียนดนตรีนี่รุ่งแน่เลย บวก
กับตอนนั้นผมเบ่ือที่เรียนอยู่มากๆ ไม่
อยากเรียน ก็เลยเอาก็เอา ก็เลยออกมา 
มีเพื่อนที่เรียนอยู่เขาก็คุยกัน อยากไป
สมคัร เพือ่นกซ็ือ้ใบสมคัรมาให้เลย แล้ว
ก็สอบติดเลยได้มาเรียน

พอเรียนจบไปท�าอะไรกันต่อ
โฟร์: จริงๆ ตอนที่เรียนอยู่ช่วง

ปริญญาตรีก็โชคดีมีโอกาสได้ไปท�างาน
กบัโปรดวิเซอร์ทีแ่กรมมีอ่ยูแ่ล้ว เริม่จาก
การไปอดัเสยีง อดักีตาร์ แล้วกพ็ฒันาไป
เป็นคน arrange เพลง คนท�าดนตรีใน
แกรมมี่ คือชีวิตในสี่ปีของเราท�างานอยู่
แล้ว ท�างานมาก่อนแล้ว เพราะฉะนัน้พอ
จบปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเราจะท�าอะไร เราก็
ท�าดนตรีต่อไปนั่นแหละ

ปู๋: ผมจบมาไม่ได้ท�าอะไร จริงๆ 
อยู่กับโฟร์นี่แหละ ท�าด้วยกัน ผมจบมา
ตอนนั้นเคยเป็นครูสอนเด็กมัธยม สอน
ดนตร ีสกัพกัเบือ่ ผมกม็าแต่งเพลง เป็น
เบื้องหลังครับ

บัง: ก็เป็นครูโดยตรงเลย จบมาก็
ไปสอนเลย สอนตามโรงเรยีนดนตรทีัว่ไป 
แล้วก็มีเล่น Backup ให้ศิลปิน 

จ๊อบ: กค็ล้ายๆ กับพีบ่งัครบั จบมา
กมี็สอน มเีล่นกับพ่ีบงับ้าง มาสายเดยีวกนั

มีไอดอลหรือแบบอย่างด้านดนตรีไหม
ปู:๋ ไอดอลเปล่ียนไปตามยคุสมยัครบั 

เด็กก็เป็นวง Silly Fools วงคาราบาว  
วง Blackhead วง Paradox ตั้งแต่ตอน

เริม่เล่นกตีาร์ พีเ่สอื ธนพล ต่อมาพอเริม่
โตขึ้น ก็ฟังนู่นฟังนี่ ฟังเพลงต่างประเทศ 
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 

ความเป็นมาของวง 25 Hours
แหลม: ผมมาตอนพวกเขาใกล้

เรยีนจบ ช่วงนัน้ผมก็เริม่จะเรยีนจบพอดี 
ผมเรียนราชมงคล เรียนวาดรูป ตอน
ระหว่างเรยีนตัง้แต่เดก็เข้าไปอยู่ทีแ่กรมมี ่
เป็นศิลปินฝึกหัด แล้วก็มีโอกาสได้ไปอยู่
ในนัน้ประมาณ ๑๐ ปี จะมอีลับัม้แต่กไ็ม่
ได้ออก ท�าเพลงไปแล้วเป็นร้อยแต่ก็ไม่ได้
ออก สัญญาก็จะหมด ค่ายก็ไม่ท�าให้เรา
แล้ว เราหมดสัญญา ๑๐ ปี ก็เหมือน
เหลวเป๋วไป ผมท�างานมาสกัพกัหนึง่ ก็มี
พี่ๆ  ทีร่กัใคร่กนัอยูค่รบั เขากเ็ป็นห่วงเรา 
เห็นว่าเราน่าจะไปต่อได้ แล้วเราก็อยาก
ท�า ส่วนโฟร์เองก็ท�างานอยู่กับพี่ๆ น้าๆ  
ที่เรารู้จักพอดี เขาก็พูดถึงโฟร์ขึ้นมาว่า 
แหลมน่าจะรวมวงกบัโฟร์นะ คอืตอนนัน้
ผมไม่มีวงดนตรี เป็นนักร้องเดี่ยว แล้ว
เราก็ชอบในการท�าวงอยู่แล้ว แต่ว่าด้วย
หลายๆ อย่าง ท�าให้ไม่ได้ท�าและต้องแยก
กันไป ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสทีด่ถ้ีามวีง 
กเ็ลยได้เจอโฟร์ ในเรือ่งเพลงกน่็าจะไปใน
ทิศทางเดียวกันได้ แล้วก็มีพี่บัง ตอนนั้น
โฟร์กม็พีีบ่งัร่วมวงอยูแ่ล้วด้วย มพีีต่ัม้เป็น
มือกลองคนเก่า

จ๊อบ: พี่ตั้มก็เป็นศิษย์เก่าดุริยางค์
เหมือนกัน รุ่นเดียวกับพี่บัง

แหลม: ใช่ แล้วก็ตัดสินใจเริ่มคิด
ว่าเราน่าจะรวมวงกัน เพ่ือท�าเพลงเป็น
ของตัวเอง ช่วงนัน้กห็มดสญัญาแล้วครบั 
ตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่แกรมมี่ ท�าเพลง
เสนอที่แกรมมี่ แต่ว่าก็ตัดสินใจว่าไม่เอา
ดีกว่า เราว่าบรรยากาศเพลงในแกรมม่ี 
ตอนนั้นกับสิ่งที่เราตั้งใจมันน่าจะสวน
ทางกัน เพราะว่าเราอยากท�าอัลบั้ม แต่
ตอนนัน้สภาพวงการมนักม็แีต่ปล่อยเป็น 
Single หมด แต่เราเชือ่อกีแบบหนึง่ เรา
กเ็ลือกทีจ่ะออกไปเป็นนกัดนตรอีสิระกนั 
ท�าเพลงกันแป๊บเดียวก็มีปู๋เข้ามา เพลง
แรกท่ีวงท�าปู๋เขียนเนื้อ ตอนแรกจ้างให้
ปู๋เขียน สักพักก็เอามาร่วมวงเลยดีกว่า
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จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อ (หัวเราะ) คิด
ว่ามันน่าจะสมบูรณ์ขึ้นเพราะวงก็มีแค่
สามคน ปู๋เข้ามาเป็นคนที่สี่ มาเติมเต็ม
เรื่องเนื้อเพลง

วง 25 Hours รวมกันมากี่ปีแล้ว
แหลม: แปดถึงเก้าปีครับ จริงๆ 

ตอนปลายปี ๕๐ ก็เจอกันแล้ว

คดิว่าอะไรเป็นสิง่ส�าคญัในการท�าวงด้วยกัน
แหลม: ผมว่าเรื่องดนตรีก็เรื่อง

หนึ่ง ความสามารถ ความเข้าใจเรื่อง
ดนตรีมันต้องมีอยู่แล้ว ทุกคนมีพื้นฐาน
ในการใช้อาวุธเป็นกันอยู่แล้ว ผมว่าทุก
คนก็เข้าใจเรื่องของศิลปะด้วย ศิลปะคือ
การประกอบและน�าเสนอเพลงในรปูแบบ
ของการน�าเสนอความคิดความรู้สึกออก
ไปแล้วให้ผูเ้สพได้รบัรู ้ตรงนัน้กส็�าคญัด้วย
เช่นกัน แต่ท่ีส�าคัญมากกว่านัน้คอืการอยู่
ด้วยกัน วงมีกัน ๕ คน มันก็ไม่ต่างจาก
การท�างานร่วมกันในรูปแบบสาขาอื่นๆ 
หรือว่าการเรียนที่ท�าเป็นกลุ่ม มันก็เป็น

เรื่องของความสัมพันธ์ตรงนั้น คืออย่าง
ผม ผมเพิง่มาอยูว่ง ตอนแรกๆ กอ็าจจะ
มีความคิดหรืออาจจะมีบรรยากาศท่ีเรา
เจอสังคมเพื่อนอีกแบบหนึ่งเพราะเรียน
ศลิปะ ผมว่ามนักต้็องปรับกนัในเรือ่งไลฟ์
สไตล์ เรื่องของความคิดต่างๆ แล้วก็หา
พื้นที่ที่จะอยู่ด้วยกันได้ เราต่างคนก็ต่าง
มนีสัิยส่วนตวัอะไรกแ็ล้วแต่ กต้็องเรยีนรู ้
ที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ มันคงไม่ใช่แบบเรา
ทั้งหมด ก็เป็นแบบเพื่อนด้วย เป็นของ
ทุกๆ คน เพื่อให้มันเกิดชิ้นงาน หรือเกิด
การที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้

พอใจไหมกับที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
โฟร์: พอใจมากครับ มันคือชีวิตที่

คนอจิฉานะ จรงิๆ เพราะว่าเรากไ็ด้ท�าสิง่
ที่รักแล้วมันก็สร้างรายได้ให้เราด้วย นั่น
แหละครับคือดีที่สุดแล้ว

มมีมุมองหรอืคิดวาดอนาคตเกีย่วกบัดนตรี
ว่าอยากจะท�าอะไรเพิม่เตมิมากกว่านีไ้หม

แหลม: ก็คงแน่นอนนะผมว่า ถ้า

ถามว่าตอนนีด้มีัย้ ทุกวนันีช้วีติมันกด็ขีึน้
ในทุกมิต ิท้ังในเรือ่งของช่ือเสยีง เรือ่งของ
รายได้ เรือ่งของสิง่ทียั่งได้ด�ารงอยูใ่นสิง่ที่
ตวัเองรัก ได้ประกอบอาชพีทีตั่วเองรกั มี
ผูค้นทีส่นบัสนนุเรา บางทอีกีมมุหนึง่เรา
กไ็ด้ให้แรงบนัดาลใจผูค้นด้วย มันก็ท้าทาย
ในทีละ Step ของตวัวงเอง อย่างเช่น ใน
เร่ืองของการน�าเสนอเพลงต่างๆ เราจะท�า
อย่างไรให้วันพรุ่งนี้ที่จะท�าเพลง จะเกิด
เพลงใหม่และแตกต่างข้ึนไปอกี จะพฒันา
ขึน้ไปอกี อนันีก้เ็ป็นสิง่ท้าทาย เรือ่งอะไร
ท่ีเราจะเอามาพูดอีก เพลงพูดไปยี่สิบ
สามสิบเพลงแล้วเรื่อง Topic ที่อัดอั้น
ตนัใจกท็ยอยพดู เรือ่งทีรู่ส้กึ อะไรแบบน้ี
ครบั มนักท้็าทายอกีว่าแล้วเราจะหาเรือ่ง
ใหม่ๆ อะไรมาพูดในแง่มุมที่มันต่างออก
ไปจากวงเราเองด้วยซ�้า แล้วก็รวมถึงวง
อื่นๆ อีก ผมว่าในเรื่องของกระบวนการ
ท�างานในเรื่องของช้ินงานมันก็ท้าทาย
แล้ว ที่จะท�าให้มันเกิดการกระเพ่ือมไป
ข้างหน้า ปัจจยัอ่ืนๆ มันกม็คีวามท้าทาย
ไปอกี มันก็คงเป็นเร่ืองของการวางเป้าไป
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เรื่อยๆ ถ้าบอกโอเค ส�าเร็จ เราแฮปปี้ มี
ตังค์ใช้ มันก็โอเคเรื่องหนึ่ง แต่ว่าถ้ามัน
หยุดแค่นี้ มันก็มีแต่แย่ลง เราก็ต้องวาง
เป้าหมายแล้วกพ็ยายามทีจ่ะท�าไปถงึเป้า
ใหม่ๆ ที่เราวางไว้ให้ได้

อย่างทกุวันนีก้อ็าจจะมเีรือ่งของเล่น
ดนตร ีเพลง แล้วกมี็เร่ืองของเราท่ีท�าโชว์ก็
จะมเีรือ่งของการท�าโชว์ทีมั่นท�าให้เกิดโชว์
ทีเ่ตม็เสยีงขึน้ อย่างเช่น เรามกีารท�าแสง
ไฟ เรากพ็ฒันาวงของเราให้มกีระบวนการ
ของเรือ่งท�าแสงไฟทีเ่ล่นประกอบกบัดนตรี 
เราจดัหาเดก็มาท�า ให้ภาพทีค่นมองเหน็
กับเสียงที่ได้ฟังมัน groove ไปด้วยกัน 
เพราะว่ามนัเป็นสิง่ส�าคัญมาก คือฝร่ังเขา
จะเรียกว่า light and sound เขาจะไม่
ว่ากนัเรือ่ง sound อย่างเดยีว เนือ่งจาก
โชว์จะมเีรือ่งของตามองด้วย ยกตวัอย่าง
เหมือนไฟเล่นไปคนละทิศทางกับกีตาร์
ที่เล่นไป เราอาจจะหยุดแล้วแต่ไฟยังไม่
หยุด เพราะฉะนั้น ผมว่าความรู้สึกที่มัน
สมัพันธ์กนัจงึจะเกดิพลงั เหมอืนคนเล่น
กีตาร์เล่นเบสเล่นไม่ตรงกัน มันก็คล้ายๆ 

กัน แต่ถ้าภาพมันไปด้วยกันผมว่ามันจะ
เกดิมติกิารโชว์ทีส่นกุขึน้ แล้วตอนนีเ้ราก็
เริ่มท�า เริ่มท�าได้หนึ่งปีแล้ว เราเริ่มจาก
งานโชว์ตามผับ แล้วก็เป็นโมเดลท่ีค่อน
ข้างเล็กกระชับ คือจัดคนไป ไปใช้ของที่
งาน บางวงเขาก็มาดูแล้วเขาก็ท�าๆ กัน 
เป็นเรื่องของการยกระดับตัวเองด้วย 
วงการมันกระเพื่อม คนดูก็จะได้รับสิ่งที่
มันมีมาตรฐานมากขึ้น เราก็ท�าทั้งผับทั้ง
งานใหญ่ด้วย อันนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งที่เรา
วางไว้ ซึ่งหมายความว่าอนาคตก็คงจะ
ต้องมีอีกว่า ถ้าอันนี้มันโอเคแล้วมันจะ
มีอะไรอีก คือเป้าหมาย

นอกจากท�าวงด้วยกัน มีท�างานด้านอื่น
ด้วยไหม

โฟร์: กเ็ป็นเรือ่งเบือ้งหลงั ม ีProduce 
งานเพลงให้กบัศลิปินบ้าง ท�าเพลงให้คนนู้น 
คนนี้บ้าง คือยังคลุกคลีกับดนตรีอยู่

จ๊อบ: ของผม 25 Hours อย่าง
เดียว ๑๐๐ % 

ยังติดต่ออาจารย์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่
เรียนด้วยกันอยู่ไหม

บงั: ล่าสดุอาจารย์หลงให้เราออกแบบ
เสื้อให้งานแจ๊ส 

โฟร์: จรงิๆ หลังๆ มเีรือ่งของ LINE 
GROUP มนัท�าให้เรามารวมกลุ่มกันได้ใหม่ 
อย่างผมก็มีกลุ่มที่เรียนกันตอนมัธยม 
ตอนน้ีกก็ลบัมาคุย ท่ีน่ีมันกจ็ะได้เหน็ชวีติ
ว่าไอ้เพือ่นคนนีต้อนนีม้นัไปท�าอะไร บาง
คนแปลกมากไปท�า TV เป็น Producer 
รายการ คือเขาก็จะมี Community ของ
เขาที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อยู่ตรงนี้

ถา้มีเด็กๆ รุ่นนอ้งอยากเปน็แบบพี่ๆ วง 
25 Hours พี่ๆ  จะให้ค�าแนะน�าเขาว่าอะไร

แหลม: ผมไม่ได้เรียนดนตรีนะ
ครับ มันก็คงพูดในเรื่องว่าถ้าคุณฝันแล้ว
กอ็ยากท�าอะไรกต้็องท�าให้จริง แล้วกเ็ป็น
อย่างที่ตัวเองเป็นนั่นแหละ ผมว่าถ้าคุณ
ตื่นมาแล้วคุณคิดถึงอะไรในทุกๆ วัน มัน
เป็นสิ่งที่คุณคลั่งไคล้มัน ถ้าคุณอยู่กับ
มัน คุณจะท�าออกมาได้ดีเสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นอาชพีอะไร แต่ว่ามันอาจไม่จ�าเป็นว่า
ต้องเป็นดนตรีก็ได้ เป็นวาดรูปก็ได้ บาง
คนฝันอยากเป็นหมอ บางคนอยากเป็น
อาชีพพ่อครัว อาชีพนู้นอาชีพนี้มันเยอะ
มาก แต่ทีส่�าคญัผมอยากให้ทกุคนพาตวั
เองไปลองก่อน คือลองที่จะได้สัมผัสใน
ทุกๆ กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นบนโลกที่เรา
จะเอื้อมไปถึง เพราะฉะนั้น การทดลอง
เยอะๆ การได้พาตัวเองไปแตะเยอะๆ มัน
ท�าให้เรารู้ว่า เฮ้ย เราน่าจะไปทางนี้นะ 
หรืออะไรไม่ใช่ บางทีการไปรู้อะไรที่ไม่ใช่
ก็ดี เราจะได้ไม่ไปยุ่งกับมัน แต่ถ้าเราไม่
ได้ท�าอะไรเลย เราไม่รูเ้ลยนะว่าอนันัน้คอื
สิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบ เราก็แค่เดินไป
ตามถนนที่เหมือนมันไหลไปเรื่อยๆ ด้วย
การศกึษาบ้านเรา และวฒันธรรมของเรา
ด้วย มนัเหมอืนการทีโ่ยนเดก็เข้าไปในคลืน่
หน่ึงแล้วไหลไปเร่ือยๆ ตามในโรงเรียน 
โรงเรียนให้ท�าอะไรนู่นนี่นั่นก็ไป บางคน
จบมายังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไร 
บางคนก็มาบ่นว่าท�างานไปงั้น แล้วก็ไป
ใช้วันว่างเพื่อหาความสุข ซึ่งอาจจะเป็น
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เสาร์อาทติย์ หลายคนนะครบัไม่ได้ว่าพวก
ท�างานออฟฟิศ บางคนกอ็าจจะมเีพราะตก
อยูใ่นหลมุนัน้ พอพาตวัเองไหลไปเรือ่ยๆ 
แล้วก็ไม่ทันฉุกคิด พอเรียนจบแล้วมันก็
ต้องรีบคว้า คว้าอาชีพ คว้าเงินที่พอจะ
ประคองตวัเองได้เมือ่แม่ไม่ส่ง พ่อแม่ไม่ได้
ส่งคุณแล้วนะเรียนจบ เพราะฉะนั้น คุณ
จะคว้าอะไร ถ้าคุณใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมเรยีน 
ตัง้แต่เดก็มา คณุคิดให้เร็ว เร่ิมทดลองหา
ตวัเองให้เรว็ คุณก็จะจบัสิง่ทีใ่กล้เคียงกับ
สิง่ทีค่ณุชอบให้ได้มากทีส่ดุ แต่ถ้าคณุไม่รู้
อะไรเลย มันเคว้งคว้างมาก แล้วคณุกจ็ะ
จับอะไรที่มาก่อนไปอันนั้น แล้วก็รู้สึกตัว
อีกทีคุณก็ท�างานอะไรก็ไม่รู้ แล้วคุณก็ไป
ใช้ชีวิตแค่สองวันเพื่อไปหาความสุข แต่
ท�าไมคุณไม่ใช้ชีวิตอีก ๕ วัน หรือทั้ง ๗ 
วัน เพื่อเป็นความสุขของคุณจริงๆ ทุก
คนต้องมีงาน ทุกคนต้องมีอาชีพ เพราะ
ฉะนัน้คณุก็ควรจะเลอืกอาชพีทีค่ณุรกัให้ได้

ฝากอะไรถึงผู้อ่านหน่อย
บงั: ฝันทีด่ทีีส่ดุคอืตืน่ขึน้มาลงมอืท�า
จ๊อบ: ฝันทีด่ทีีส่ดุคือฝันแล้วท�าได้จรงิ
โฟร์: ใน ๔ ปีนัน้ เวลามนัส้ันนะครับ  

อย่าคดิว่ามนัยาวนานมาก คณุต้องระลกึ
อยูเ่สมอว่าทกุวนัเราจะต้องท�าอะไร อย่าง
เช่นพวกผมนี่ถือว่าโชคดีที่ได้เจอกัน เขา
เรียกว่าหา Connection เจอ อย่างน้อย
เราต้องท�าอะไรให้มนัได้สักอย่างหนึง่ ตอน
อยูท่ีน่ั่น ได้เจอเพือ่น ได้เจออะไร หรอืว่า
ได้ฝึกอะไรก็ตาม อย่าปล่อยเวลาให้มัน
ผ่านไปเฉยๆ คือคุณอาจจะเจอไม่ทางใด
กท็างหนึง่ในนัน้ อะไรกต็ามสกัอย่างหนึง่ 
มันจะท�าให้ชีวิตคุณส�าเร็จไปได้

แหลม: ทกุทีม่นัมแีมวมอง คณุควร
ท�าในส่ิงท่ีคุณท�าให้ดีที่สุดเม่ือคุณเลือก
รู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณชอบ เพราะฉะนั้น
สิ่งที่ตามมาก็คือ คุณต้องตั้งใจท�ามันให้
มาก ท�าให้คุณเป็นคุณท่ีสุด ถ้าคุณเล่น

ดนตรีเหมือนที่ฟังๆ อยู่ ทุกคนเก่งมาก
เลย แต่คุณจะท�ายังไงให้คุณเก่งกว่านั้น 
มนัหมายความว่าถ้าคณุเก่งกว่าคนอืน่ไป
อกียงัไงกม็คีนเหน็ ถ้าคุณโดดเด่นออกมา 
เพราะฉะนั้น ทุกครั้งท่ีมีโอกาสได้แสดง
ศักยภาพของตัวเอง ต้องพร้อม พร้อม
ที่จะรับโอกาส ก็คือต้องซ้อมต้องท�าเมื่อ
มีโอกาสมาถึง คุณก็จะฉายออกมา คุณ
ก็จะพร้อมที่จะรับโอกาสนั้น แล้วถ้าคุณ
ไม่ซ้อมแล้วมันเกิดมีโอกาสขึ้นมา คุณก็
แสดงออกไม่ได้ แต่ถ้าคุณพร้อม ผมว่า
ทุกที่มีโอกาสหมด ถ้าคุณพร้อม คุณไป
เล่นที่ไหนมันมีเวทีรองรับทั้งนั้น

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ
ท่ีมา: https://www.facebook.
com/25hoursband/
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